

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองจากการศึกษาเฉพาะกรณี

การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยที่ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือผู้วิจัยได้เข้าไปในฐานะผู้ช่วยที่เลี้ยงซึ่งทำงานช่วยเหลือหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการนี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาข้อมูลจากเด็กกำพร้าได้อย่างเป็นธรรมชาติจริง ๆ ผู้วิจัยพยายามเข้าไปให้ความสนิทสนมกับเด็ก ๆ ทุกคน และศึกษาจากข้อมูลทุกด้าน ความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมทั้งหมด จากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้ ทำให้ศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียด และศึกษาข้อเท็จจริงในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ

การศึกษาเฉพาะกรณีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างจากทุกกลุ่ม ๆ ละประมาณ 2 คน รวม 8 ตัวอย่าง เป็นชาย 3 คน และหญิง 5 คน
ตารางที่ 5 แสดงประชากรที่ใช้ศึกษาเฉพาะกรณี

อายุ	ชาย	หญิง
อายุ 12-13 ปี	-	1
อายุ 14-15	1	1
อายุ 16-17	1	1
อายุ 18-19	-	1
อายุ 20	1	1
รวม	3	5

โดยเลือกจากบุคคลที่มีลักษณะก้าวหน้าของกลุ่มนั้น ๆ อย่างแท้จริง ข้อมูลที่ได้เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการทั้งสิ้น แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยประเมินมาจากการได้สัมภาษณ์ พูดคุย กับเด็กกำพร้าจากเพื่อนจากคนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำยิ่งขึ้น ส่วนที่สอง เป็นความคิดเห็นโดยตรงของเด็กกำพร้าในร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามเป็นหลัก

ทั้งจะได้เสนอรายละเอียดของการศึกษาเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

เพศ หญิง

อายุ 13 ปี

กำลังศึกษาที่โรงเรียนเครือคริสตจักรประถมปีที่ 6 หน้าคาเหมือนคนจีน
 คาเล็ก นิวขาว ก้าวค่อนข้างเล็ก นิยมไว้ผมสั้นค่อนข้างทันสมัย ชอบใส่กางเกง
 มากกว่า เพราะคิดว่าสะดวกสบายมากกว่าใส่เสื้อผ้าซ้ำ ๆ ไม่ค่อยชอบซักผ้า
 ส่วนใหญ่จะให้เพื่อนร่วมห้องซักให้ เพื่อนก็ไม่ว่าเพราะเพื่อนใจดี ไม่ชอบทำงานที่ได้รับ
 มอบหมายหน้าที่ที่จะต้องทำ เช่น งานดูบ้าน กวาดบ้าน ชอบหนี โรงเรียน เพราะ
 เบื่อเรียน ชอบนอนค้างบ้านเพื่อน 2-3 วันจึงค่อยกลับ ขณะที่กลับมาจากโรงเรียนจะ
 ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกัน จนมีค่าแล้วจึงค่อยกลับ
 มาบางวันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนเลย น้ำไม่ได้อาบ ถ้าอาบน้ำก็จะไม่พอกสบู่เพราะ
 ชีเกียจ อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเท่านั้น สระผมอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้ง
 ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน ชอบคบเพื่อนนอกบ้านโดยเฉพาะคอนเยินจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่
 โรงเรียนคนหนึ่งฐานะค่อนข้างรวย พ่อ-แม่เอ็นดู ค.ญ.ก. ที่เห็นว่าเป็นเด็กกำพร้า
 ไปบ้านเพื่อนคนนี้ที่ไร พ่อ-แม่ก็จะบอกให้กินข้าวขนมให้อิ่มทุกวันและกว่าจะกลับมูลนิธิ
 ก็ประมาณ 2 ทุ่ม บ้านเพื่อนคนนี้อยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิเท่าไรนัก บางที ค.ญ.ก. ก็
 ขวนเพื่อนคนนี้นำที่มูลนิธิมาบ่อย ๆ มานั่งชิงช้าและพูดคุยกันสองคนเงียบ ค.ญ.ก. เป็น
 เด็กที่ค่อนข้างพูดเก่งกับคนที่สนิทสนมด้วย แต่จะไม่ค่อยยุ่งกับคนแปลกหน้า ไม่ค่อย
 ยิ้มแย้มหรือร่าเริง ทำทางเฉย ๆ และจะออกในลักษณะเฉย ๆ กินข้าวไม่คล่องแกล้ว
 ว่องไว ไม่ค่อยสะอาด ซากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค.ญ.ก. จะนอนก้นสายใน

วันหยุด บางครั้งจะตื่นประมาณ 12.00 น. หรือ 13.00 น. นอนประมาณ 24.00 น. หรือตีหนึ่งในวันหยุดเสมอ เมื่อตื่นนอนแล้วก็จะลุกจากที่นอนไปล้างหน้า แต่งตัวออกไปข้างนอก โดยที่ไม่ยอมเก็บที่นอน ทั้งชุดนอนไว้บนเตียงใครจะมานอนบนเตียงก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าใดนัก

ช่วงกลางคืน ค.ญ.ก. จะชอบใช้โทรศัพท์มากที่สุด จะโทรศัพท์ไปคุยกับคนโน้นคนนี้โดยเฉพาะเพื่อนชายมากที่สุด และจะคุยกันนาน ๆ เป็นชั่วโมงจะโทรศัพท์จนถึง 12.00 น. บ่อยครั้ง ไม่ชอบให้เพื่อนชายรู้ว่าตนอยู่ที่ไหนจึงเป็นฝ่ายโทรฯ ไปหาเพื่อนชายก่อนมีคนมาชอบมากมาย และมีจดหมายบ่อยมาก ค.ญ.ก. เมื่อเข้ามามูลนิธิทุกครั้งจะต้องถามถึงจดหมายเพื่อนชายเสมอ และจะมีจดหมายจากเพื่อนชายเขียนมาถึงแทบทุกวันเมื่อรับจดหมาย ค.ญ.ก. ก็จะมานอนคอบบนเตียงนอนแล้วจะส่งในวันนั้นหรืออาจจะเป็นวันต่อไป ค.ญ.ก. จะซื้อของที่ระลึกให้เพื่อนชายเนื่องในโอกาสต่าง ๆ บ่อยครั้ง และเพื่อนชายก็จะซื้อของจุ่มจิมส่งให้คล้ายเป็นการแลกเปลี่ยนกัน บางทีเพื่อนชายจะนัดพบค.ญ.ก. ในวันเดียวกันทำให้กลุ่มใจว่าจะทำอะไรดี ค.ญ.ก. ไม่ชอบคนไหนเป็นพิเศษเลย "ชอบทำให้อื่นนอกหักก่อนที่เค้าจะหักอกเรา" ค.ญ.ก. จะชอบเพื่อนชายได้เรื่อย ๆ ไม่มีคนไหนที่ค.ญ.ก. จะชอบได้แน่นอน ค.ญ.ก. เมื่อก่อนอยู่ในความดูแลของรุ่นพี่คนหนึ่งในมูลนิธิ และรุ่นพี่คนนั้นจะไม่ มีจิตวิทยาในการปกครองคนชอบพูดคุญกับ ค.ญ.ก. ว่าโง่ เรียนหนังสือที่ไรตกทุกที ชอบคนเพื่อนชายชอบดูคำว่ารุนแรงเสมอ ทำให้ค.ญ.ก. คิดอยากจะฆ่าตัวเองตายหลายครั้ง แต่มีรุ่นพี่อีกคนที่พบจดหมายบรรยายความรู้สึกของค.ญ.ก. ที่น้อยอกน้อยใจที่ไม่มีใครเข้าใจคน ไม่มีใครรักคน จึงจะแก้ปัญหาโดยการคิดจะกินยาฆ่าตัวตาย รุ่นพี่คนนั้นปลอบใจอยู่นานจึงทำให้ ค.ญ.ก. ตีขึ้น ค.ญ.ก. เป็นเด็กที่ค่อนข้างคิดมากในคำพูดของรุ่นพี่ แต่ก็เบื่อและเกลียดรุ่นพี่ บางคนที่ไม่เข้าใจคน ไม่ชอบอยู่บ้าน แต่ก็ไม่ชอบเรียนหนังสือเมื่อการเรียนหนังสือ เรียนที่ไรสอบตกทุกทีจึงคิดว่าตนเองเรียนสูง ๆ ไม่ได้ไม่อยากจะจะเป็นอะไรในอนาคตคอยจะทำ มึงงานทำ อยากรจะทำงานมากกว่าเรียน

ค.ญ.ก. สนับสนุนกับเพื่อนที่นอนห้องเดียวกับคนเท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว ค.ญ.ก. จะไม่ค่อยยุ่ง เวลาทานข้าวก็จะทานข้าวร่วมกับเพื่อนที่นอนห้องเดียวกัน ประมาณ 2 คน ทานจานเดียวกัน ช้อนคันเดียว แก้วน้ำใบเดียวกันได้ โดยไม่รู้สึกล

รัง เกียจ เมื่อเพื่อนซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันมาหาที่มูลนิธิ ค.ญ.ก. จะเรียกให้มาทานด้วยกัน หากแสดงกริยารัง เกียจว่ากินงานเดียวกันก็จะถูกคำว่าคักจริก เมื่อทานข้าวแล้วจะล้างชามซ้อนด้วยกัน บ่อยครั้งที่ล้างน้ำเปล่าโดยไม่มีผงซักฟอก ทั้งนี้เพราะแม่ครัวให้ผงซักฟอกจกัก และเป็นน้ำ ที่ผ่านการล้างมาหลายครั้ง ค.ญ.ก. บางครั้งจะไม่ทานอาหารที่มูลนิธิ ร่วมกับเพื่อน ๆ ทั้งนี้เพราะเมื่ออาหาร ค.ญ.ก. จะไปทานบ้านเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน ซึ่งอยู่ใกล้กับมูลนิธิ บ่อย ๆ

ค.ญ.ก. ชอบใช้เต๊กให้ไปเอาสิ่งของที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ และพูดเสียงอันคังคว่าพอสมควร เมื่อเห็นว่ารุ่นน้องไปเอามาผิดหรือทำไมถูกใจ แต่จะไม่ค่อยที่จะทำเสียงกะทวาคีให้ไปหามาใหม่

ค.ญ.ก. ไม่ค่อยสนใจที่จะคุยกับเพื่อนชายเท่าใดนัก เพราะคิดว่าหากเราสนิทสนมด้วยจะลามปาม เล่นทะเล่ แต่เด็กผู้ชายในมูลนิธิรุ่นเดียวกันก็ชอบที่แหย่เล่นและคุยด้วย

ค.ญ.ก. ไม่สนใจข่าวหรือโทรทัศน์มากนัก ส่วนหนังสือเรียนไม่เคยเอามาอ่านเลย หากเป็นคอนเปิกเทอมก็จะทำการบ้านบ้างไม่ทำบ้าง ส่วนใหญ่จะไม่ทำการทำการบ้านก็จะทำบนเตียงไม่มีโต๊ะ เรียงหรือโต๊ะ เขียนหนังสือในห้องนอนมีโต๊ะ 1 ตัว สำหรับเด็ก 4 คนเท่านั้น เวลาส่วนใหญ่ค.ญ.ก. จะใช้กับการเล่นสเกตมากที่สุด การไปเที่ยวบ้านเพื่อน การคบจกหมายเพื่อนชายทำให้การเรียนตกต่ำมาก สอบตกต้องซ้ำชั้นบ่อย ๆ แต่ ค.ญ.ก. ได้เงินอุดหนุนจากอธิการของโรงเรียนโดยให้ใช้เป็นอาทิคัย และรับประทานอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน จึงมีเงินพอจับจ่ายใช้สอยในวันเสาร์-อาทิคัยได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชวนเพื่อน ๆ 2-3 คน ไปเล่นสเกตเพื่อนคนหนึ่งนอนห้องเดียวกัน ค.ญ.ก. จะชักผ้าให้เพราะค.ญ.ก. จะพาไปเที่ยวบ่อย ๆ ให้ชนมทานบ้าง

กีฬาที่ชอบมากที่สุดคือ เล่นสเกตจนชำนาญมาก จะไปเล่นทุกครั้งที่เป็นวันหยุด หรือวันธรรมดาถ้ามีโอกาส โดยส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกับเพื่อนที่มูลนิธิ 2-3 คน หรืออาจจะไปกับเพื่อนที่โรงเรียน ค.ญ.ก. ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน เพราะเบื่อคนที่บ้าน เบื่อที่คนในบ้านมีเรื่องกัน ทั้งรุ่นพี่และรุ่นเดียวกัน ค.ญ.ก. พุกซ่า ๆ และค่อย ๆ

เหมือนคนไม่มีแรง เดินเฉื่อยไม่คล่องแคล่วว่องไว แค่ว่าพูดเสียงดังกับรุ่นน้อง ไม่ค่อยสนใจที่จะไปโบสถ์แต่ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะไปกับเพื่อนมุลินธิชาในวันอาทิตย์ แค่น้อยครั้งมาก การใช้จ่ายเงินจะหมดในเรื่องเที่ยวเตร่มากที่สุด ซ้อของให้เพื่อนในวันเทศกาลต่าง ๆ ซ้อกระดาษจดหมาย ของจดหมายแบบน่ารัก

กิจกรรมภายในบ้าน ค.ญ.ก.ไม่ค่อยได้ร่วมเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนหญิงบ้าง เพื่อนชายบ้าง การวางตัวกับผู้ใหญ่หรือคนอื่น ค.ญ.ก.จะไม่ค่อยพูดคุย ตามคำทักท้วง แต่ถ้าสนิทสนมแล้วจึงคุยเก่งขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ชอบนั่งใจลอย หรือเดินใจลอย

ค.ญ.ก. ชอบพูดเท็จ โดยเฉพาะเรื่องเงินกล่าวว่าอธิการที่โรงเรียนไม่ได้ให้เงิน รุ่นพี่รู้ทีหลังจึงโมโหมาก เพราะต้องจ่ายเงินให้ ค.ญ.ก. ไปส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายที่โรงเรียน ค.ญ.ก. เอาแต่ใจตนเอง ใครทำอะไรไม่ถูกใจจะไม่พูดมาก แต่จะบ่นและแสดงออกทางสีหน้า หน้าบึ้ง และบ่นทำปากขมุบขมิบไปด้วย

ความคิดเห็นของค.ญ.ก. ในค่าน้ำต่าง ๆ

ค.ญ.ก. คิดว่าคนมีร่างกายค่อนข้างแข็งแรง แต่ผอมมากไปนิดอาจจะ เป็นเพราะทานไม่ค่อยได้มาก เพราะเบื่ออาหารมันข้าวซาก ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรมากนัก ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาล คิดว่าตนเป็นคนน่ารัก ใคร ๆ ก็ชมบ่อย ๆ ผิวขาว ผิวหน้าเกลี้ยง แต่ไม่ชอบที่ตาเป็นชั้นเดียว ทำให้เหมือนคนจีน ใคร ๆ ชอบเรียกว่า หมวย ใครเรียกเมื่อไรตนก็จะคำว่าทันที เบื่อหน่ายเรื่องเรียนมากอยาก จะทำงานมากที่สุดเพราะอยากจะมีเงินใช้ จะได้ซื้ออะไรตามที่ตนอยากจะได้ ใช้เงินเก่งพอสมควร ไม่ค่อยมีเงินเหลือเลย เงินที่มีอยู่ไม่พอสมควร ชอบเล่น สเกตมากที่สุด เพราะมันสนุกสนานดี มักจะไปกับเพื่อน ๆ ในบ้านและนอกบ้าน มีคนมาชอบมากมาย โดยเฉพาะเพื่อนชายมีมาชอบ 3-4 คน บางทีเพื่อนชายมานัก ให้ไปเที่ยวพร้อม ๆ กัน ไม่รู้จะไปกับใครดี บางทีก็ตัดสินใจไม่ถูก รักเท่า ๆ กันหมด และก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ เป็นคนไม่แน่นอน ชอบทำให้คนอื่นอกหัก ทำคนอกหักมาแล้วหลายคนแล้ว ไม่ค่อยสนใจกับเรื่องกินว่าจะกินอะไร เป็นคนกินง่าย มาม่าหนึ่งห่อก็พอแล้ว แค่ว่ากับข้าวที่แม่ครัวทำบางอย่างกินไม่ลงทำให้กินข้าว

ได้ไม่มากนัก ไม่ค่อยชอบเพื่อนหญิงที่มีลึนรีชา คนหนึ่ง นิสัยชอบนินทา บางครั้งยังเคย
เอาเรื่องของตนไปนินทา นอกนั้นก็คบได้ เฉย ๆ คิดว่าตนเป็นคนดีบ้าง เลวบ้างปะปน
กันไป ไม่ค่อยสนใจกับศาสนาเท่าใดนัก ฟังพุทธก็ได้ ฟังคริสต์ก็ได้ แต่จะมีแนวโน้มไป
ในทางศาสนาคริสต์ ทั้งนี้เพราะว่าอยู่ในโรงเรียนคริสต์มาตั้งแต่เล็ก ๆ เข้าโบสถ์
ในวันอาทิตย์บ้าง กับเพื่อน ๆ ไม่ค่อยสนใจกีฬาหรือคำสั่งสอนเลย เคยผูกเท้า
บ่อยครั้งเหมือนกัน ก็ฟ้าชอบเล่นสเกตสนุกก็ไม่ได้เล่นเพราะ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง
หรือสุขภาพดี รูปร่างดี

ตนเป็นคนเฉย ๆ เมื่ออยู่ที่บ้าน แต่อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนจะสนุกสนาน
มากกว่านี้ เพราะเมื่อคนที่บ้าน ชอบเพื่อนที่โรงเรียนและเพื่อนที่บ้านบางคน
เท่านั้น กับเด็กชายที่บ้านไม่ค่อยสนิทมากนัก แต่ก็พูดคุยกันได้ทุกคน ไม่เกลียดใคร
เพราะเด็กผู้ชายคุยสนุกไม่เรื่องมาก เด็กผู้ชายชอบคุยเล่นและแห่เรื่อย
บางทีก็ชักชวนให้รุ่นน้องไม่ค่อยน่ารัก ไม่ค่อยเชื่อฟังรุ่นพี่ ก็อรัน ส่วนรุ่นพี่ไม่ค่อย
เข้าใจรุ่นน้องและชอบดูคำเสียงดัง ก้าวร้าวรุ่นน้อง รุ่นพี่บางคนไม่ได้ช่วยเหลือ
ทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ค่อยนึกถึงรุ่นน้องเท่าใดนัก ไม่อยากชนะ
อะไรทั้งสิ้น เมื่อหน่าย ไม่ค่อยใส่ใจว่าคนจะแพ้ ขอให้สนุกสนานไปวัน ๆ เท่านั้น
ไม่อยากจะทำอะไรให้มากกว่านี้ เพราะทุกวันนี้ก็ปวดหัวกับมนุษย์พอเพียงแล้ว คิดว่า
ตนเป็นคนน่ารักและมีเสน่ห์ มีคนมาชอบมากมาย ชอบคบเพื่อนหญิงและเพื่อนชายคบ
เพื่อนนอกบ้านดีกว่าในบ้าน เรื่องไม่มาก เมื่อก่อนฉันเป็นคนคึกมาก เมื่อเวลาถูก
ใครตำราว่าดูคำตักเตือน โดยเฉพาะรุ่นพี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจแล้ว รู้ว่าคนอาภัพที่ถูก
พ่อแม่เอามาทิ้งไว้ที่นี่ ชอบคิดและฝันบ่อยๆ ฝันอยากมีเงินเป็นของตนเอง ฝัน
ว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง ทำให้นั่งเหม่อลอยเสมอ เวลามีปัญหาอะไรที่บ้านชอบคิดเสมอว่า
พ่อแม่ทำไมต้องเอามาไว้ที่นี่ ! พ่อแม่ไม่ได้รักเราเลย

ตัวอย่างที่ 2

เพศ ชาย

อายุ 14 ปี

ค.ช.ช. กำลังศึกษาที่โรงเรียนวิริยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน้าคาถิ คิวคก
 ผิวขาว ความสูงประมาณ 165 ซม. น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ผมสั้นเกรียน
 ชอบใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืด แขนงิ้วง่าย ๆ หากจะออกไปสถานที่สำคัญหรือ
 สถานที่ราชการ จะแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมต้องมีรุ่นพี่คอยบอกให้แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะ
 ไม่ค่อยสะอาดไม่เป็นระเบียบชอบสิ่งที่ทำให้สะดวกสบายมากกว่าสะอาดเรียบร้อย ที่
 นอนในห้องนอนจัดแบบง่าย ๆ ไม่เป็นระเบียบอยู่ห้องเดียวกับรุ่นพี่อายุประมาณ 20 ปี
 กำลังเรียนพาณิชย์การบัญชีที่อัสสัมชัญ รุ่นพี่คนนั้นมักจะเป็นผู้ทำความสะอาดห้องนอนเอง
 มากกว่าที่ ค.ช.ช. จะทำ ทั้งนี้เพราะเด็กชายไม่ค่อยจะชอบทำความสะอาดห้องนอน
 อีกทั้งยังปัสสาวะรดที่นอนบ่อย ๆ งานประจำวันที่ ค.ช.ช. ต้องทำหลังจากกลับ
 จากโรงเรียนคือ การรดน้ำต้นไม้และดูแลเด็ก ๆ ซึ่งรุ่นพี่จัดให้อยู่ในความดูแลของตน
 ทั้งในเรื่องการกิน การทำงาน ค.ช.ช. จะนอนประมาณ 21-22 น. และจะตื่นนอน
 ทุกครั้งเมื่อเวลาประมาณ 6.00 น. เมื่อลุกจากที่นอนจะจัดโต๊ะวางข้าวสำหรับให้
 รุ่นพี่ใส่บาตร หลังจากนั้นจะทานข้าวเช้าและดูแลเด็กเล็กทานข้าวให้เรียบร้อยจึง
 แต่งตัวไปโรงเรียน ซึ่งบางวันจะอาบน้ำ บางวันไม่อาบน้ำไปโรงเรียนเวลา 8.30-
 15.00 น. จะกลับมาบ้าน ข้าวเที่ยงทานที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนให้ทาน
 อาหารกลางวันฟรี อยู่ที่โรงเรียนชอบแกล้งเพื่อนและชอบพูดกวนครู เวลาที่ครูสอน
 ระหว่างรุ่นพี่จะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง เฉพาะรุ่นพี่บางคนจะลามปาม
 กับรุ่นพี่ที่คุยสนิทสนมด้วย ชอบใช้อ่านาจกับเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่าและจะแกล้งให้เจ็บ
 บ้าง แหยงขมมกิบ้าง ทำให้รุ่นน้องไม่ค่อยชอบกับรุ่นเดียวกันชอบพูดคุยเล่นสนุกสนาน
 กับเพื่อนหญิงสนิทสนมและพูดคุยไต่กับทุกคนจะจับมือถือแขนได้ บางครั้งจะพูดหรือ
 แสดงกริยาทะเลาะกับเด็กหญิง การทำงานของค.ช.ช. จะทำตามรุ่นพี่บอกและ
 รับผิดชอบการทำงานที่ทำอยู่พอสมควร แม้ว่าลักษณะการทำงานยังไม่ประณีตเท่าที่ควร
 แต่เมื่อรุ่นพี่ชี้แจงก็จะปฏิบัติตามการควบคุมรุ่นน้องจะดีเมื่อรุ่นพี่อยู่แต่เมื่อรุ่นพี่ไม่อยู่
 ก็จะคุยเล่น หัวเราะกับรุ่นน้องพอรู้ว่ารุ่นพี่กำลังมาก็จะทวาดเสียงดังกับรุ่นน้องเพื่อ
 ให้อยู่ในระเบียบ

เด็กชายชานาญไม่ค่อยสนใจการทำกรบ้านเท่าที่ควร ชอบแหย่เล่นกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนพิเศษเมื่อครูเรียกให้ ค.ช.ช.สนใจในการเรียนก็จะสนใจได้เพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น ไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียนนาน ๆ ไม่ค่อยกระตือรือร้นกับบทเรียนที่ตนเองไม่ค่อยเข้าใจ

ค.ช.ช. จะช่วยเหลืองานส่วนรวมของมูลนิธิได้ดี เช่น ในวันที่มีแขกมาเลี้ยงอาหารกลางวันในวันหยุดจะช่วยยกเก้าอี้ โต๊ะ จัดให้เป็นระเบียบและเมื่อแขกกลับไปแล้ว ค.ช.ช. ก็จะช่วยยกโต๊ะ เก้าอี้เก็บไว้ที่ห้องครัวเหมือนเดิม ซึ่งการทำงานเพื่อส่วนรวม ค.ช.ช. จะให้ความร่วมมือ ชยันตขันแข็งในการทำงานและจะไม่ค่อยบ่น จะทำงานไปคุยเรื่องไร้สาระไปคุยเพื่อความสนุกสนาน

ค.ช.ช. ไม่ได้สะสมเงินในแต่ละวันที่ทางมูลนิธิให้ เพราะว่าค.ช.ช. กำลังอยู่ในวัยกำลังกินจึงรู้สึกว่าเงินที่ได้รับในแต่ละวันนั้นยังน้อยอยู่แต่ระยะหลังมีฝรั่งมาให้ความอุปถัมภ์ให้เงินทีละ 100-200 บาท ซึ่ง ค.ช.ช. จะเอาเงินไปซื้อคู่มือการสอบต่อจากครูประจำชั้นราคา 200 บาท แต่ก็ไม่เคยเอาออกมาอ่านเลยแต่น้อย ทั้งนี้เพราะ ค.ช.ช. ต้องการเพียงเพื่อให้คนอื่นรู้ว่า ตนเองก็สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ซื้อมองเท่าผ้าใบคู่มือหิ้ง ๆ ที่ก็มีรองเท่าผ้าใบอยู่แล้วหลายคู่และใช้เงินหมกกับสิ่งที่ตนไม่ค่อยได้เอามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

ลักษณะนิสัยของ ค.ช.ช. เป็นคนสปอร์ต ไม่ซีเหินหว ของใช้ของตนเองใครจะใส่หรือเอาไปใช้ก็ไม่ว่า ของกินใครจะชอกกินด้วยก็ไม่ค่อยว่าหากเป็นรุ่นโต ถ้าเป็นรุ่นเล็กมักจะไม่ยอม คอยชมชูรุ่นเล็กให้ทำงานอยู่เสมอและถ้าหากรุ่นเล็กทำงานไม่ดีก็จะว่ากล่าวดูค่าในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่ที่หึงหึงและชายหากทำผิดจากระเบียบที่วางไว้ก็จะว่ากล่าวโดยไม่เกรงกลัว

ค.ช.ช. เคยมีปากเสียงกับรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกันและพูดจาหยอกล้อกันเล่นเสมอ ทำให้ค.ช.ช. โมโหและถึงขนาดชกต่อยรุ่นพี่คนนั้น ปัจจุบันก็ไม่พูดกันเลย

กีฬาที่ชอบคือ ชีจิกรยานในมูลนิธิ ซึ่งฝรั่งคนหนึ่งซื้อมาให้จะขี่วนเวียนอยู่ภายในบริเวณบ้านหรืออาจจะขี่ออกไปถึงบางรัก

การเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน ทั้งนี้เพราะไม่ค่อยสนใจในบทเรียนในโรงเรียน และไม่เคยหยิบหนังสือมาอ่านที่บ้าน ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานประจำวัน ซึ่งจักเรียน และนั่งคุยกับเพื่อนที่บ้าน และเด็กที่อยู่ในความดูแลของคน บางครั้งก็ชวนเด็ก ๆ ไปรื้อสายไฟเก่า ๆ ในห้องน้ำที่ใช้ไม่ได้แล้ว เพื่อจะเล่นเป็นช่างไฟ รุ่นที่มาเห็นก็ห้ามเพราะเกรงว่าไฟจะชุก

ค.ช.ช.ไม่ค่อยออกจากบ้านไปเที่ยวเตร่ ทั้งนี้เพราะไม่มีเงิน เคยขโมยจักเรียนข้างบ้านมูลนิธิเจ้าของรู้ว่า เป็นเด็กในมูลนิธิ จึงมาขอ คืนแต่ไม่ไปแจ้งตำรวจ เพราะเห็นว่าเป็นเด็กกำพร้า ค.ช.ช.ชอบแกล้งเด็กหญิง โดยจะเปิดกระโปรงของ เด็กหญิง บ่อย ๆ ทำให้เด็กหญิง รุ่นเล็กไม่ค่อยชอบ เวลาจะกินอะไรก็มักจะให้เด็ก รุ่นน้อง ไปเอามาให้

ชอบล้อเลียนผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่คนใดที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจัง ค.ช.ช. จะเกรงกลัวบ้าง ไม่ค่อยกล้าพูดล้อเลียน โดยเฉพาะกับ รุ่นพี่ที่สนิทกัน จะไม่ยอมให้กับเด็ก รุ่นน้อง หากรุ่นน้องคนใดมาเถียงก็จะชกทันทีแต่ ค.ช.ช.ก็ไม่ค่อยชอบ เพราะถือตนเองเป็นใหญ่เกินไป ชอบอาละวาดเวลาไม่พอใจใคร เวลาเล่นกีฬาชอบเอาชนะและค่อนข้างซื่อโกง เพื่อให้ได้ชัยชนะเป็นของตน รักพวกพ้อง โดยเฉพาะเด็กในความดูแลของคนเมื่อมีเรื่องกับใครก็มักจะให้ ความคุ้มครองดี

ค.ช.ช. มักจะพูดอะไรเป็นเล่นไปหมด พูดจาไร้สาระตลอดเวลาแล้วก็หัวเราะกับเพื่อน ๆ ซึ่งซ้ำที่ต่างคนต่างก็พูดได้เพี้ยนไปจากความจริงมากกว่ากัน ชอบสนใจกับสรีระของ เด็กหญิง และพูดถึงสรีระของ เด็กหญิง บ่อย ๆ ชอบสนใจดูที่จะถามอย่างเปิดเผย และเอามาพูดให้เป็นเรื่องกลล

ค.ช.ช. มีความคิดริเริ่มพอควร เพราะเสนอความคิดกับรุ่นน้องร่วมเงินกันเพื่อซื้ออาหาร เพื่อให้อาหารในมือนั้น ๆ มีรสชาติดี แต่ก็ยังเอาความคิดของคน เป็นหลักอยู่ รุ่นน้องเสนออะไรถ้าตนเองไม่เห็นด้วยก็เป็นอันถูกยุติ

ความคิดเห็นของ ค.ช.ช. ในเรื่องต่าง ๆ

ค.ช.ช. คิดว่าคนมีหน้าคาคี หล่อ และรูปร่างที่ดี ร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาล กินเก่งและกินในปริมาณมาก ๆ บางครั้งกิน

ถึงสองสาม ขอบซีจรรย์านและเตะฟุตบอลมาก เมื่อก่อนจะซีจรรย์านของรุ่นน้องและ
 ของเพื่อนในมูลนิธิ ท่อมาชาวอเมริกันโค้ซีจรรย์านมาให้ทำให้โค้ซีทุกวันโดยที่ไม่
 ต้องแย่งกับใคร ชาวอเมริกันคนนี้เขาชอบเด็กผู้ชายมากเคยเอาเด็กผู้ชายไปช่วย
 งานบ้านทำมุ้งลวด । เขาเห็นเป็นเด็กขยันก็เลยซีจรรย์านให้ส่วนเด็กหญิงชาว
 อเมริกันไม่เคยยุ่งเลย เมื่อเดือนที่แล้วชาวอเมริกันนี้ยังซีจรรย์านยนต์ให้กับรุ่นพี่
 คนหนึ่งซึ่งทำงานดีเพื่อนบางคนจะโค้เงินใช้เป็นเดือน บางคนก็กำลังจะไปต่างประเทศ
 เพราะชาวอเมริกันบางคนจะขอไปเป็นบุตรบุญธรรมต่อจากประสงค์ ซิงเกอร์ ที่เคยเป็น
 ชาวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ฆ่าตัวเองตายเพราะอกหักจากแฟนคาราสาวไทย เห็น
 ว่าคาราสาวไม่ค้หลอกลงรุ่นพี่ทำให้ต้องฆ่าตัวตาย ไม่ค่อยคิดมาก เป็นคนสนุกสนาน
 ว่าง อาจจะพูดทะเล่ข้างอยู่โรงเรียนชอบแห่เพื่อน ไม่มีใครกล้าสู้ ตอนชอบกินขนม
 ในห้องก็เคย เขกหัวเพื่อน หากเพื่อนคนไหนฟ้องครูผมก็จะเล่นงานเวลาที่ออกไปนอก
 โรงเรียน เป็นคนใหญ่โตไม่มีใครกล้าสู้ ชอบเปิดกระโปรงผู้หญิง สนุกค้
 เด็กหญิงที่มูลนิธิ ถูกเปิดกระโปรงมาแล้วทั้งนั้น

ชอบอ่านการ์ตูน สนุกค้ ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเรียน เพราะมันน่าเบื่อ
 การเรียนอ่อนแต่ตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาเรียนค้กว่านี้ พออยู่ชั้น ม.1 การเรียน
 เริ่มแยกลง

ส่วนใหญ่เด็กที่มูลนิธิ พออยู่ชั้น ม.1 การเรียนจะค่อย ๆ ลกลง อยู่ที่บ้าน
 มีงานประจำ งานรดน้ำต้นไม้ คุมรุ่นน้องเวลาทำงาน ทานข้าว ฯลฯ รุ่นพี่จะคุมงาน
 อีกครั้งหนึ่ง รุ่นพี่มักจะทำโทษรุนแรงเมื่อเวลาไม่ทำงาน ทำให้เด็กรุ่นน้องกลัวมาก
 คนเองไม่กลัวหรอกบางทีก็สู้เหมือนกัน รุ่นพี่บางคนไม่ค่อยเข้าใจรุ่นน้องค้จะให้รุ่นน้อง
 ทำงานตลอดเวลาไม่เป็นเวลาแต่มีบางคนทีพอจะคุยด้วยได้ คนไม่ค่อยสนใจ ก็สนุก
 ไปวัน ๆ เท่านั้น เรื่องอื่นไม่อยากรค้ใครมายุ่งจะไม่ยอมหันที ไม่ค่อยเบื่ออะไรหรอก
 สนุกสนานไปเรื่อย ๆ จะคิดมากไปทำไมปวดหัวเปล่า ๆ ไม่ค่อยสนใจไปโบสถ์ เพราะ
 ซีเกียจไป แค่นั้นบถือศาสนาคริสต์ตามโรงเรียนที่เข้าไปเรียน ไม่ค่อยสนใจกับศีลห้า
 ฆ่าสัตว์บ่อย ๆ บางทีก็เอามันมาขย้เล่น พุกเท้จบอย ๆ พุกเท้จครูเรื่อย ๆ ครูบางคน
 ก็จับไม่ได้

ตัวอย่างที่ 3

เพศ ชาย

อายุ 15 ปี

นาย ค.กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนพานิชยวิทยาลัย หน้าคาบม คือ
 เข้มหนา ขนคายาว ผิวค่อนข้างคล้ำ สูงประมาณ 162 ซม. หนักประมาณ 48
 กิโลกรัม ใส่แว่นตาเป็นประจำเพราะสายตาสั้น ชอบใส่กางเกงขาสั้น และไม่ชอบ
 ใส่เสื้อ นิสัยไม่ค่อยยอมใครไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกัน ชอบรังแกรุ่นน้องมาก
 โดยเฉพาะเด็กผู้ชายขณะที่ดูโทรทัศน์ นายค.จะเอารองเท้าโยนใส่รุ่นน้องเอาของ
 ปาใส่เป็นที่สนุกสนาน เมื่อรุ่นน้องคนไหนไม่ทำตามจะใช้วิธีขบหัว คำว่าเจ็บ ๆ
 ไม่ค่อยถูกกับเด็กชายรุ่นเดียวกันคนหนึ่ง ซึ่งมีนิสัยไม่ยอมใคร เช่นเดียวกัน ต่างคน
 ต่างไม่ยอมกัน เวลานั้น นายค.จะไม่ค่อยระมัดระวังไม่ค่อยสุภาพ ชอบใช้รุ่นน้อง
 และแกล้งโดยที่ไม่มีสาเหตุ มีนิสัยขโมยของคน และไม่เกรงกลัวและละอายว่าตนเอง
 ทำสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้อง เคยขโมยจักรยานของคนข้างบ้านเจ้าของจับได้ไม่ยอมเอาความ
 เพราะเห็นว่าเป็นเด็กกำพร้าหิวยอดของของคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตก่อน พูดยาไม่
 ค่อยสุภาพทั้งกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและรุ่นน้อง เมื่อนาย ค.จะออกไปข้างนอกจะ
 แต่งกายแบบวัยรุ่นคาวบอยใส่กางเกงยีนส์ เสื้อเชิ้กและสวมรองเท้าบูทหนังปลาย
 แหลม ชอบถือความคึกของคนเป็นส่วนใหญ่ ชอบเถียงรุ่นพี่และไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่ง
 ของรุ่นพี่ เพราะถือว่าคนมีกำลังพอต่อสู้กับรุ่นพี่ได้แล้ว นาย ค.มีรูปร่างไค้สัดส่วน
 พอใจกับรูปร่างของตนเอง เป็นที่ขบใจของเด็กหญิงรุ่นเดียวกันคนหนึ่ง เพราะ
 เห็นว่า นายค.หน้าตาดี ไม่ค่อยกลัวใคร กล้าพูดกล้าแสดงออก กินอาหารค่อนข้างจุ
 กินหมู่มาม หกเลอะเทอะ บางครั้งก็ใช้มือหยิบอาหารขึ้นมากิน ชอบปกครองรุ่นน้อง
 ด้วยวิธีการที่รุนแรง ใช้อำนาจ แต่ก็ใจดีเมื่อเวลามีเงินจะให้ของกำนัลรุ่นน้องที่อยู่
 ในความดูแลของคนบาง

นาย ค.จะซึกผ้าเอง ริดผ้าเอง แต่ส่วนใหญ่จะซึกแล้วไม่ค่อยริด
 บ่อยครั้งไม่ได้ซึก และไม่ได้ริด ชอบแต่งกายสบาย ๆ ง่าย ๆ มีความเป็นอยู่แบบ
 ง่าย ๆ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ เสื้อผ้าจะหมก ๆ ไว้ในตู้หึ่งที่ซึกแล้วและยังไม่ซึก ที่
 นอนปลดกหมอนใช้เป็นเคื่อน ไม่ได้เอามาซึกเลย นอนอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ยบจาก

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง นายค.ไม่ค่อยเกรงกลัวรุ่นพี่คนไหนแต่จะเกรงกลัวรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันเป็นพิเศษ เพราะค่อนข้างเอาจริง

นายค.สนิทสนมกับเด็กหญิงทุกคน พูจากทะเล่สิ่ง หยาบคาย ทั้งกับเด็กหญิงรุ่นน้องและรุ่นเดียวกัน ทำทางไม่กลัวใคร อยากจะทำอะไรก็ทำ ชอบดูโทรทัศน์ซีจิกรยาน และนอนดูโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการ์ตูน ชอบเล่นกับรุ่นน้องแรง ๆ

การเรียนอ่อนมาก ทั้งนี้เพราะไม่สนใจในบทเรียนอยู่โรงเรียนชอบแกล้งเพื่อน ชอบเถียงครู เมื่อรุ่นพี่มอบหมายงานให้ทำ จะหาอุบายให้รุ่นน้องทำบ้าง ชอบหลีกเลี่ยงงาน รุ่นพี่จะต้องคอยดูแลและคอยทำโทษบ่อย ๆ เมื่อรุ่นพี่คว่ำคักเตือน นายค.ก็จะทำท่าไม่สนใจ และเถียงโว้ยวายเสียงดัง รุ่นพี่ไม่จึงค่อยนายค.ก็จะสู้รุ่นพี่ทันที ทุกครั้งที่รุ่นพี่สั่งให้ทำอย่างหนึ่ง นายค.ก็จะทำอีกอย่างหนึ่ง ชอบลองคักกับรุ่นพี่ ระยะเวลาหลังยิ่งแสดงความแข็งแกร่งก้าวออกมามากกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะมีเงินจากการอุปถัมภ์ของชาวอเมริกันคนหนึ่ง ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะให้นายค.ไปอยู่ต่างประเทศเพื่อขอเป็นบุตรบุญธรรม นายค.ซึ่งทุกครั้งจะคอยหลีกเลี่ยงงาน หาอุบายให้รุ่นน้องทำบ่อย ๆ ก็จะไม่ทำจะออกจากบ้านบ่อย ๆ ไม่รับฟังความคิดเห็นของใครแล้วเพราะตอนนี้ นายค.ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับใคร มีเงินและจะไม่อยู่ในบ้านนี้แล้ว

นายค. ชอบทานอาหารมูมมาม เลอะเทอะ เมื่อถูกแม่ครัวว่าก็จะทำหน้าคามองจ้องหรือไม่ก็ทำเป็นหูทวนลม หน้าเซิก แม่ครัวไม่ค่อยชอบเพราะเป็นเด็กที่หาทางหยิ่ง ชอบพูจจากระแณะกระแแทนคนโน้นคนนี้ โดยเฉพาะกับเด็กชาย

นายค. ไม่เคยสนใจเข้าโบสถ์ เคยไปเมื่อสมัยเป็นเด็กเมื่อโตขึ้นมักจะอยู่บ้านออกไปข้างนอกบ้าง ไปเที่ยวสเกตเป็นครั้งคราวกับเพื่อนหญิงในมูลนิธิ หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ไป

กีฬาจะสนใจซีจิกรยานมากที่สุด เมื่อว่างจากงานประจำหรือกลับจากโรงเรียน นายค.มักจะซีจิกรยานภายในบริเวณบ้าน เมื่อเข้าเรียนพิเศษในเวลา 18.00 น.ที่มูลนิธิ ก็จะนอนเล่นบ้าง นั่งแห่คนโน้นคนนี้โดยที่ไม่ได้สนใจครูกำลังอธิบายหรือพูจอะไร

ความคิดเห็นของ นายค.ในค้ำท่าง ๗

นายค.คิดว่าตนเองมีร่างกายแข็งแรง หน้าตาดี การแต่งกายในบ้านอยู่
ในเกณฑ์ธรรมดา แต่เมื่อออกไปนอกบ้านจะประณีต รูปร่างตนเองดี สูง เป็นคนมีเสน่ห์
คนมาชมมากมายเพราะหน้าตาดี การสนใจเรื่องสุขภาพไม่ค่อยคำนึงมากนัก เป็นคน
ทานข้าวมากแต่ก็ไม่ค่อยอ้วน ชอบขี่จักรยานมาก สนุกและให้ความเพลิดเพลิน แต่
นายค.ไม่ได้คิดว่าเล่นเพื่อสุขภาพ นอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง ค.ช.ค.คิดว่าตนเองเป็นคนดี
บ้างเลวบ้างปะปนกันไป ไม่คิดว่าตนเองเคร่งศาสนา เพราะไม่ค่อยไปโบสถ์เลย เคย
ไปคอนสเมี่ยมเป็นเด็ก พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้ไป คิดว่าตัวเขาเองซื่อสัตย์พอควร พึงพอใจ
กับความประพฤติของตนดี พูดคุยบ่อย ๆ กับเพื่อน ๆ จะพูดคุยบ่อยมาก บางครั้งเพื่อ
ความสนุกสนาน ไม่ได้คิดอะไรมาก ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามศาสนาเลย บ่อยครั้งที่วิธีการ
ที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ เป็นคนที่ใจร้อน หงุดหงิดง่ายเมื่อเวลาที่
รุ่นน้องทำอะไรไม่ถูกต้อง ไม่เคยเกลียดตนเอง รักตนเองมาก อยากจะไปเมืองนอก
อยากจะทำภาษาอังกฤษเก่ง ๆ ถูกรังมาที่บ้านบ่อย ๆ พูดคุยอยู่เรื่อย ไม่เป็นคนคิดมาก
แต่ถ้าใครมาตำหนิจะไม่ชอบฟัง และจะตอบโต้ทันที โดยเฉพาะถ้าไม่มีเหตุผล บางครั้ง
ทำอะไรไม่คิด เพราะใจร้อนง่าย มักจะมีเรื่องกับรุ่นที่ 6 เพราะไม่ชอบการบังคับ
การใช้อำนาจ เมื่อก่อนกลัวรุ่นที่ 6 เคียงนี้ไม่กลัวแล้ว เพราะค.ช.ค.ถือว่าตัวโต
พอ ๆ กันแล้ว ไม่ค่อยชอบคนหลายคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็กชายเพราะบางคนพูด
ไม่คิด ทำอะไรไม่ค่อยมีเหตุผล

ตัวอย่างที่ 4

เพศ หญิง

อายุ 15 ปี

น.ส.ง. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนในเครือคริสจักรแห่งหนึ่ง ผิว
สีน้ำตาลเหลือง ปากเล็กบาง จมูกเล็ก หน้ากลม ผมหักตามธรรมชาติ สูงประมาณ
150 ซม. น้ำหนักประมาณ 43 กิโลกรัม ผมหักข้างยาว รวบผม แต่งกายสะอาด
สะอ้าน เรียบร้อย ชอบเดินช้า ๆ ค่อนข้างเฉื่อย ไม่กระฉับกระเฉง กิริยามารยาทดี
เมื่อไม่พอใจจะหงุดหงิดบ้างบางครั้ง ไม่ค่อยแสดงออกมากนัก จะแสดงออกทางสายตา
มากกว่าคำพูด กับรุ่นพี่จะไม่ค่อยกล้าแสดงความไม่พอใจ แต่กับรุ่นน้องอาจจะบ้าง



แต่ไม่มากนัก รับผิดชอบทำงานที่รุ่นพี่และครูมอบให้ ไม่ค่อยถูกรุ่นพี่ว่ากล่าวตักเตือนเหมือนคนอื่น ๆ เพราะเป็นเด็กที่เชื่อฟังรุ่นพี่ หากไม่พอใจจะไม่แสดงออก แต่อาจจะไปบ่นกับเพื่อนที่สนิทด้วยเป็นบางครั้ง นิสัยเชื่อเพื่อเผื่อแผ่กับทุกคนไม่ค่อยเห็นแก่ตัว เมื่อมีขนมหรือสิ่งของก็มักจะแบ่งให้เพื่อน ๆ เสมอ เพื่อนหญิงมักจะมาขอยืมเสื้อผ้าของเธอใส่ บางคนยืมไปหลาย ๆ วัน เธอก็จะทวงบ้าง แต่ไม่แสดงความโมโหออกมา ส่วนใหญ่เธอจะแสดงความไม่พอใจกับเพื่อนชายบางคนที่ชอบพูดล้อเล่นกับเธอมากเกินไป เธอจะหน้าบึ้งแต่ก็ไม่พูดอะไร เพื่อน ๆ ในบ้านสอยดาวต่างก็คุยกับ น.ส.ง. ได้ทุกคน ไม่มีใครที่ไม่ชอบหรือทำตัวเป็นศัตรูกับเธอ

เมื่อกลับจากโรงเรียนเธอจะอาบน้ำ แล้วมานั่งทำการบ้านที่ห้องโถง เตรียมรอเรียนพิเศษในตอนเย็น เธอสนใจงานที่ครูให้ทำ ตั้งใจเรียนพอควร แต่ผลการเรียนยังไม่ดีพอ คือเฉลี่ยได้เกรด 1 เท่านั้น ทั้งนี้เพราะ น.ส.ง. ไม่ค่อยใช้เวลาว่างทบทวนบทเรียนมากนัก นอกจากนี้ยังไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ บ้าง เช่น เล่นสเก็ต คีฬา ใ้เวลาว่างในวันเสาร์ไปว่ายน้ำที่ YMCA และซ้อมกีฬาที่โรงเรียน เพราะ น.ส.ง. ชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะบาสเกตบอล เธอเล่นเก่งและมีความสามารถ ทำให้เธอได้รับเลือกเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียน ระยะเวลาเธอไม่ยอมไปซ้อมเล่นกีฬาทั้งนี้เพราะต้องใช้เงินมาก ทำให้เธอมีปัญหา เธอจึงลาออกจากการเป็นนักกีฬา เมื่ออยู่ในบ้านเธอจะไม่เล่นกีฬาเลย

น.ส.ง. ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการหนีโรงเรียนหรือขโมยของของคนอื่น น.ส.ง. นับถือศาสนาคริสต์ ค่อนข้างเคร่งมาก เพราะจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เมื่อทำความเข้าใจจะไปรับศีลล้างบาปด้วย การที่เธอไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์บ่อย ๆ ทำให้เธอได้พบสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งซึ่งขอตัวเป็นแม่ทูนหัวของเธอ สตรีผู้นี้จะมาหาเธอทุกวันเสาร์ โดยจะพาต.ญ.ง. ไปเที่ยวให้เงินซื้อของให้ ภายหลัง น.ส.ง. ได้เข้าทำพิธีมิชชา โดยแม่ทูนหัวได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอ

น.ส.ง. อยากจะเรียนสูง ๆ จนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เธออยากจะเรียนต่อในสาย ม.4-ม.6 แต่ต.ญ.ง. ก็เกรงว่าจะทำไม่ได้ เพราะผลการเรียนก็ยังไม่ดีขึ้น น.ส.ง. สนใจคารานักร้องและคาราภาพยนตร์เหมือนเด็กวัยรุ่นคนอื่น ๆ เธอจะสนใจอ่านหนังสือที่มีเรื่องของนักร้องและคาราภาพยนตร์ และชอบที่จะวิจารณ์กับเพื่อน ๆ

ชอบร้องเพลงตามสมัยนิยม บางวันจะร้องเพลงกับเพื่อนที่นอนห้องเดียวกัน เพราะเพื่อนชอบตีคีย์บอร์ดและกำลังหัดดีด จึงชอบชวนให้เธอร่วมร้องเพลงด้วย บ่อยครั้งที่ น.ส.ง. ต้องนอนคนเดียว ทั้งนี้เพราะเพื่อนที่นอนอยู่ห้องเดียวกัน เธอชอบไปนอนห้องคนอื่น แทน.ส.ง. ก็นอนคนเดียวได้

ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของน.ส.ง.

น.ส.ง. คิดว่า ตนเองมีร่างกายค่อนข้างแข็งแรง เพราะไม่ค่อยเป็นอะไรมาก ที่เคยเป็นก็เป็นโรคหวัดธรรมดา ๆ เท่านั้น ชอบที่จะให้ตัวเองดูสวยงามเรียบร้อยเสมอ แต่ไม่ชอบแต่งหน้าเวลาไปเที่ยวข้างนอก เพราะน.ส.ง. คิดว่าแต่งหน้าในวัยเด็กไม่เหมาะสมเลย ดูเหมือนคนสังคมจัด การกินอาหาร น.ส.ง. จะกินครบสามมื้อ ส่วนใหญ่จะกินไม่ค่อยไค้มาก เพราะค่อนข้างเป็นคนเบื่ออาหารง่าย ถ้ามีกับข้าวที่ไม่อร่อยไม่ถูกปากก็จะกินได้น้อย หรือไม่กินเลย จะกินขนมแทน ซึ่งที่บ้านสอยคาวจะมีแจกให้หลังกินอาหาร เมื่อหนักแล้ว จะมีขนม ผลไม้ตามมาก้วยก็กลัวอ้วนเหมือนกัน เพราะเมื่อเวลากินมาก ๆ หน้าท้องจะออกใส่กระโปรงกางเกงแล้วไม่สวย เพราะเป็นคนเคี้ย ทำให้น้ำเกลือคืด อยากจะให้ตัวเองสูงมากกว่านี้พยายามไปว่ายน้ำในวันหยุดบ้างเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยสูงเท่าที่ควร น.ส.ง. เกรงว่าจะหยุดเจริญเติบโตแล้วเพราะความสูงไม่ค่อยเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้ว เสื้อผ้าที่เคยใส่ก็ยังใส่ได้เหมือนเดิม น.ส.ง. ไม่ค่อยสนใจเพศตรงข้ามและก็คิดว่าตนเองไม่ได้สวยมากขนาดที่จะทำให้เพศตรงข้ามหันมามอง เพราะหุ่นก็ไม่ดี หน้าก็ไม่สวย แล้วยังมีผมบนหัวหยิกหยองไปหมด จะตัดผมให้รับกับใบหน้าก็ทำไม่ได้เพราะผมจะบานดูน่าเกลียด นอกจากจะไว้ผมยาว แล้วรวบผมเหมือนทุกวันนี้

น.ส.ง. ชอบเล่นกีฬา เพราะคิดว่าสนุกดี ทำให้ร่างกายแข็งแรง ให้ความเพลิดเพลิน ทำให้ตนเองมีชื่อเสียง แต่ก็ต้องเลิกเล่น เพราะการเป็นนักกีฬา นอกจากจะมีคนชื่นชมว่าเราเก่งแล้ว ยังทำให้คนอื่นเขารู้จักเราดี แต่เท่าที่ได้ยินเขาจะพูดกันในแง่ น.ส.ง. เป็นเด็กกำพร้ามากกว่าอย่างอื่น ตอนนั้นก็หันมาสนใจการเล่นสเก็ตบ้างว่ายน้ำบ้าง แต่ก็ไม่ได้จริงจังมาก หากเพื่อน ๆ ที่บ้านสอยคาว มาชวนไปเที่ยว ถ้าว่างก็จะไป น.ส.ง. คิดว่าตนเองเป็นคน เกรงศาสนาพอสมควร เพราะได้

เข้าทำพิธีมิชซา สวดมนต์ก่อนเข้านอน และไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ คิดว่าตนเองเป็นคนมีคนที่ให้ความสำคัญ ครูที่โรงเรียนก็รักไม่คิดจะรังเกียจว่าเป็นเด็กกำพร้า ยากจน บางครั้งยังให้เงินให้บ้าง และถามไถ่ถึงปัญหาการเรียนบ่อยครั้ง เพื่อน ๆ ที่ห้องก็ทุกคน ให้ความเป็นกันเอง โดยเฉพาะเพื่อนที่สนิท ไม่เคยเอาของของใครและไม่อยากเอาด้วย เพราะอธิการที่โรงเรียนก็ให้ความสำคัญเพื่อและเอ็นดูเมื่อเวลาซักสนอะไรก็จะผ่อนผันให้ กลัวว่าถ้าทำความผิดจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีอย่างนี้

น.ส.ง. คิดว่าตนเองเป็นคนหงุดหงิดง่ายพอสมควร แต่เป็นคนพูดไม่เป็น จึงไม่เคยแสดงออกทางคำพูดกล่าวหาใคร ถ้าเถียงกับคนอื่นก็ต้องยอมแพ้นั่นเอง อยากจะเป็นคนเก่งหลาย ๆ ด้าน เพราะที่โรงเรียนมีคนเก่งหลายคน ทำให้ใคร ๆ สนใจ แต่การเรียนไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะ ภูหนังสีอ่อนน้อยเกินไป ขาดความเข้าใจในบทเรียนก่อน ๆ หรืออาจจะเป็นเพราะหัวของตนเองไม่ดี อยู่ในห้องไม่เคยนั่งคุยกับเพื่อนเลย สนใจที่ครูอธิบายตลอด แต่ทำข้อสอบกลับทำไม่ค่อยได้ดี

น.ส.ง. คิดว่าตนเองต้องมาอยู่สถานสงเคราะห์เพราะพ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยง แต่ตนเองก็ยังโชคดีที่มีผู้อ่านวยการเลี้ยงจนโต แม้ว่าปัจจุบันท่านจะตายไปแล้ว คณะกรรมการก็ยังรับผิดชอบแทน ไม่ทอดทิ้งพวกเด็ก ๆ มอบอำนาจหน้าที่ให้รุ่นพี่ปกครองรุ่นน้อง ไม่ชอบวิธีการนี้เท่าใดนักเพราะรุ่นพี่บางคนลำเอียง รักเด็กไม่เท่ากัน รุ่นพี่บางคนไม่สนใจใคร รุ่นพี่ทะเลาะกันเอง แบ่งเป็นก๊กก็ครึกกัมมัน ลูกน้องใคร

น.ส.ง. คิดว่า สังคมของคนนั้นยังแคบอยู่ อยากรู้จักคนให้มาก ๆ แต่ต้องเป็นคนที่ไม่หยิ่ง ไม่ถูกรังแกกำพร้า ปัจจุบันจะมีเพื่อนที่สนิทที่โรงเรียน 3-4 คน และที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น เป็นคนที่ไม่ค่อยสมาคมกับใครมากนัก เพราะพูดไม่เก่ง หากใครไม่ค่อยคุยก็จะไม่พูดก่อน เวลามีปัญหาปรึกษาเพื่อน ๆ มากกว่ารุ่นพี่ แต่ก็มีรุ่นพี่บางคนให้ความเป็นกันเองกับรุ่นน้องดี ซึ่งคงจะเอาเรื่องไปปรึกษาบ้างแต่ไม่มากนัก

ตัวอย่างที่ 5

เพศ หญิง

อายุ 16 ปี

น.ส.จ. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเครือคริสตจักร
 แห่งหนึ่ง ลักษณะหน้ากลม ผิวค่อนข้างคล้ำ สูงประมาณ 153 ซม. น้ำหนักประมาณ
 50 กิโลกรัม เป็นคนไม่ค่อยสะอาด มั่งง่าย เช่น ไม่ชอบอาบน้ำ ไม่ชอบซักผ้า ใส่
 เสื้อผ้าซ้ำ ๆ บางครั้งเสื้อผ้าของเพื่อนมาใส่ ไม่ได้นอนเป็นห้องเหมือนเพื่อนคนอื่น
 ในรุ่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะรุ่นพี่จะให้ยู่ห้องส่วนตัว เฉพาะคนที่สะอาด ลักษณะนิสัย
 เป็นคนค่อนข้างร่าเริงไม่ค่อยเจ้าอารมณ์ แต่ไม่ชอบทำงาน รุ่นพี่จะว่ากล่าวตักเตือน
 ก็จะเถียงแต่ไม่ค่อยรุนแรงมาก ไม่สนิทกับใคร เป็นพิเศษในรุ่นเดียวกันและรุ่นน้อง
 เคยใช้ให้เด็กทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ประจำ ถ้าไม่ทำก็จะว่าและสุดท้ายจะเดินไป
 ทำเอง น.ส.จ. ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนชายบางวันไม่กลับบ้าน รุ่นพี่จะว่าและทำโทษ
 โดยการให้ดูบ้าน 1 เดือน แต่หลังจากนั้น น.ส.จ. ก็ยังคงไปเที่ยวข้างนอกกับ
 เพื่อนชายอีกตามเคย เล่นกีฬาบ้างเล็กน้อย แต่ชอบสเก็ตไปเล่นบ่อย ๆ ไปกับเพื่อน
 ชายด้วย บางครั้งก็ไปกับเพื่อนหญิงไปคอนเยนจะกลับดึก เมื่อครั้งที่ฉลองปีใหม่นรุ่นพี่
 3-4 คน กับรุ่นน้องไปเที่ยวตีสโก๊ทแห่งหนึ่ง ซึ่ง น.ส.จ. ก็ไปด้วย แต่เมื่อคุยกันไปได้
 สักพักใหญ่ก็มีผู้ชายมาคุยด้วย และชวนไปคุยที่โต๊ะของผู้ชายคนนั้น ชากลับรุ่นพี่และ
 เพื่อนต่างก็ทาน.ส.จ. ไม่พบก็กลับบ้าน จนวันที่สองจึงกลับได้ความว่าไปนอนบ้าน
 เพื่อนหญิงแต่ไม่ถูกทำโทษ ครั้งที่สองไปเที่ยวสเก็ตไปกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน 3 คน
 ไปรู้จักกับเพื่อนชายที่ลานสเก็ต เพื่อชายชวนไปเที่ยวไม่ยอมกลับบ้าน กลับบ้านในวัน
 รุ่งขึ้น รุ่นพี่ลงโทษโดยการให้ดูบ้านอีก 1 เดือน นิสัยค่อนข้างเห็นแก่ตัวไม่ค่อย
 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร ไม่รับผิดชอบงานบ้านและงานโรงเรียน การบ้านไม่ค่อยทำ
 หนังสือไม่ค่อยอ่าน สอบตกหรือเกรดค่อนข้างต่ำ บางครั้งไม่ยอมไปโรงเรียน
 เบื่อเรียน ทั้งนี้เพราะไม่สนใจ ชากำลังใจ และมีเวลาให้กับการเที่ยวเตร่มากกว่า
 การดูหนังสือ เมื่อกลางปี 2528 มีคนกลุ่มหนึ่งบริจาคของกินเป็นอาหารกลางวัน
 รุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วเข้ามาควบคุมเด็กหญิงจะใช้เด็ก
 ให้ทำโน่นทำนี่ จักโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ซึ่ง น.ส.จ. รู้สึกว่าตนถูกใช้มากกับบ่นด้วยค่าพูดที่
 ไม่สุภาพ เมื่อรุ่นพี่ได้ยื่นถึงลงโทษโดยการเอาไม้ตี น.ส.จ. ไม่แสดงปฏิกิริยาปล่อยให้

รุ่นพี่ก็เพราะเกรงว่าจะถูกตีมากกว่านี้ การคบกับเพื่อนชายจะสนิทสนมกันมาก ชอบเที่ยวหึ่ง เพื่อนหญิงและเพื่อนชาย น.ส.จ. มองว่าตนมีรูปร่างค่อนข้างดี หน้าคาน่ารัก จะมีเสน่ห์สำหรับเพื่อนชายมาก กับเพื่อนหญิงไม่ค่อยสนิทมากนัก เพื่อนที่โรงเรียนไม่ค่อยมาที่บ้าน เพราะไม่ค่อยชอบยุ่งมากกลัวว่าเพื่อนจะเอาไปพูดมาก น.ส.จ. ไม่ค่อยชอบนินทาและไม่ชอบคนที่นินทาคนอื่น โดยเฉพาะมีค.ญ. คนหนึ่งในบ้านที่นินทาเก่งมากชอบเอาเรื่องคนโน้นคนนี่มาพูด ทำให้คนอื่นเสียหายทุกวันอาทิตย์ น.ส.จ. จะไปโบสถ์อยู่ใกล้ ๆ บ้าน แต่ไม่บ่อยนัก แต่ไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านทั้งวันก็เบื่อ หากเป็นวันธรรมดา ตกตอนเย็นจะขี่จักรยานออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านหรือไม่ก็เดินไปเดินมา นั่งคุยบ้าง บางทีก็นั่งคนเดียว บางครั้งเมื่อคุยกับเพื่อนจะกวาดคนอื่นมาก ห้ามให้ทำอะไรบางอย่างก็จะบอกว่าจะทำอะไรอย่างมีอะไรไหม? น.ส.จ. ได้เสียกับเพื่อนชายคนหนึ่งในมูลนิธิ และก็ลักลอบได้เสียกันบ่อย ๆ มีครั้งหนึ่งมีคนไปเห็นและเกิดการวิวาทกันอย่างรุนแรง เพราะรุ่นพี่ทราบข่าวก็มาต้อว่าและตักเตือน น.ส.จ. และแฟนไม่พอใจ ระยะเวลา ๗ ไม่มีข่าวอีกเลย แต่ก็แสดงความสัมพันธ์กันให้คนอื่นรับรู้ว่าเป็นแฟนกัน แรก ๆ รุ่นพี่ไม่ค่อยชอบเพราะเห็นว่าผู้หญิงยังอายุน้อย ส่วนผู้ชายอายุ 22 ปี ยังไม่ควรมีแฟน รุ่นพี่ให้เหตุผลว่ายังเรียนอยู่ แต่ทั้งสองก็ไม่สนใจยังคงกันอยู่ภายหลังรุ่นพี่ไม่สนใจเข้าไปยุ่ง

เมื่อปลายปี 2528 ออกค่าย YMCA ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนหญิง-ชาย ที่ค่ายอย่างดี กล้าแสดงออก และทำตัวสนุกสนานร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีเพื่อนหญิงร่วมกิจกรรมด้วย เขียนจดหมายมาคุยด้วยหลังจากกลับค่ายแล้ว ประมาณ 1-2 ฉบับก็เงียบ เพราะน.ส.จ. ไม่มีเงินซื้อสมุดจดหมาย ของจดหมาย แสคมป์ ค.ญ. จ. รู้สึกเบื่อที่บ้านโดยเฉพาะคนที่บ้านชอบพูดนินทากัน และสนใจเรื่องราวของคนอื่นมากจนเกินไป เมื่อก่อนปี 2528 น.ส.จ. สนิทสนมและเป็นลูกน้องของรุ่นพี่คนหนึ่ง ซึ่งมีอายุ 30 กว่าปีแล้วเพิ่งกลับจากเมืองนอกมีเงินทองมากมาย ทำให้รุ่นพี่คนนี้รู้สึกว่าตนมีอำนาจ เด็กคนนั้นจะทำตามอย่างว่าง่าย เป็นพรรคพวกของคน น.ส.จ. ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย เพราะน.ส.จ. ได้กินของฟรีมากมายจากรุ่นพี่ แต่รู้สึกเหนื่อยมาก เบื่อหน่าย เพราะจะถูกเรียกใช้ตลอด 24 ชม. จึงพยายามไม่เข้าไปสนิทสนมด้วย พยายามไม่ทำตามคำสั่ง ทำให้รุ่นพี่คนนี้ไม่พอใจ

วันหนึ่ง น.ส.จ.จะโทรศัพท์คุยกับเพื่อนชายบ่อยมาก และคุยแต่ละครั้งจะใช้เวลานาน ๆ และจะเที่ยวขอยืมเงินคนอื่นอย่างพร่ำเพรื่อ ส่วนใหญ่จะขอยืมเงินจากเพื่อนหญิงในมูลนิธิฯ คนหนึ่ง ซึ่งมักจะให้น.ส.จ.ยืมเสื้อผ้าและเงินจะให้ยืมครั้งละ 10-20 บาท

น.ส.จ.คิดว่าตนสวยมีเพศตรงข้ามมาสนใจมากเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนหญิงที่มูลนิธิฯ จะไม่ค่อยชอบออกเงินทั้ง ๆ ที่มีเงินอยู่เวลาช้อปปิ้งเพื่อนจะต่างคนต่างซื้อแล้วจะนำมาทานด้วยกัน ส่วนน.ส.จ.จะทานของเพื่อน ๆ แต่ไม่แบ่งของคนเองให้เพื่อนกิน เพื่อน ๆ หลายคนในมูลนิธิฯไม่ค่อยชอบนิสัยของน.ส.จ.

น.ส.จ.มีนิสัยชอบเปิดกระเป๋า คันสิ่งของในกระเป๋าของคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตหากถือสนิทด้วยจะเปิดกระเป๋ายืมเอาเครื่องสำอางมาแต่ง ชอบแต่งหน้าดูว่าสวยดี แต่ไม่ชอบแต่งหน้าออกไปให้ใคร ๆ เห็นหรือออกไปข้างนอก เพราะคิดว่าการแต่งหน้าทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่มาก ชอบใส่รองเท้าของคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตเสียก่อน เมื่อถูกเจ้าของว่าก็จะเฉย ๆ ทำไม่รู้ไม่ชี้

น.ส.จ.จะถูกเด็กหญิงกลุ่มหนึ่งจับกลุ่มนินทาเสมอ ๆ ซึ่งจะถูกว่าในค่านไม่ค่อยดี นิสัยเห็นแก่ตัว ชอบใส่ชุดนอนไม่ใส่กางเกงใน นอนอยู่ตึกเด็กบางทีนอนไม่ระมัดระวังอีกด้วย เด็ก ๆ อาจเห็นเป็นก๊วยอย่างไม่ดี

น.ส.จ.ไม่ค่อยมีเพื่อนหญิงที่สนิทด้วยมากนัก จะสนิทกับเพื่อนชายคนหนึ่งที่บ้านมูลนิธิฯ เท่านั้น ซึ่งทุก ๆ คนในมูลนิธิฯ มองว่าเป็นแฟนกัน และทั้งสองก็ยอมรับและแสดงอย่างเปิดเผย ส่วนเพื่อนหญิงที่ในมูลนิธิฯ ที่สนิทด้วยมี 2-3 คนซึ่งก็เพียงไปเล่นสเกตด้วยกันเท่านั้น เด็กหญิงในมูลนิธิฯหลายคนไม่ค่อยชอบนิสัยของน.ส.จ.

น.ส.จ.มีปัญหาการเรียนหรือปัญหาในค่านอื่นก็มักจะปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปเรื่อย ๆ แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งทำให้รุ่นพี่ต้องค้นรนแก้ปัญหาให้ เพราะทนไม่ได้บ้าง เกรงว่าจะสายเกินแก้บ้าง หลายเรื่องก็ให้แก้ปัญหาเอง ซึ่งส่วนใหญ่ น.ส.จ.ก็จะปล่อยเลยตามเลย ไม่ค่อยอยากคิดเท่าใดนัก

น.ส.จ.ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกับใครในบ้าน แต่ก็เคยถูกรุ่นพี่คนหนึ่งใช้ไม้ตีที่หน้าขาเป็นรอยแดง ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก น.ส.จ.พูดจาหยามคาย

เสียงดังซึ่งรุ่นพี่ก็เกรงว่าภาพพจน์ของมูลนิธิจะเสีย เมื่อแขกที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน กลับไปจึงได้ว่ากล่าวดุเสียงดัง ทำให้ น.ส.จ. แสดงกิริยาไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เถียงอะไร

การเรียนอ่อนมาก สอบตกมาหลายครั้ง ทำให้เรียนหนังสือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ไม่ค่อยสนใจที่จะอ่านหนังสือ หรือทำการบ้านส่งครู ทั้งนี้เพราะ น.ส.จ. ใช้เวลากับการเที่ยวเตร่ นั่งเล่น โทรทัศน์ และนอนมากที่สุด

ความคิดเห็นของ น.ส.จ. ในเรื่องต่าง ๆ

น.ส.จ. คิดว่าตนมีรูปร่างดี หน้าตาสวย เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมาก มีคนมาชมมากมายหลายคน ที่ชอบมีพิเศษอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กในมูลนิธิ แต่ก็ยังคงไปเที่ยวกับหนุ่มคนอื่น ๆ ได้ ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยรักจริง คิดว่ามันสนุกดี ร่างกายค่อนข้างแข็งแรง นาน ๆ จะเจ็บเข้าสักครั้ง ไม่รู้ว่าที่เข้า เป็นอะไรเป็นมาตั้งแต่เล็ก ๆ แล้ว นอกจากนี้ก็ยังเป็นไขหวัดบ้าง ไอเจ็บคอบ้าง แต่ก็นาน ๆ จึงจะเป็นสักครั้ง เสื้อผ้าใส่ได้ทั้งกระโปรงและกางเกงสวยทั้งสองแบบ ไม่ค่อยอยากทานอาหารในบ้านเพราะเบื่อ ทำให้ ทานไม่ค่อยลง วันหนึ่งจะทานประมาณ 2 มื้อเท่านั้น ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการกินที่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์หรือหุ่นดี รูปร่างดี รูปร่างดีอยู่แล้ว ไม่ได้สนใจอะไรเลย ก็พาก็ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าจะเล่นก็พอเล่นได้ไม่ถึงกับชอบมาก ไม่อยากเปลี่ยนอะไรในร่างกาย เพราะชอบและพอใจอยู่แล้ว น.ส.จ. คิดว่าตนทำอะไรไม่ค่อยเป็นระเบียบบ้างเหมือนกัน ชุ่มซำมเล็กน้อย ชอบความสะดวกสบายมากกว่า จะนึกถึงความเป็นระเบียบ ที่นอนไม่ค่อยได้พับ ใต้นอนร่วมกับเด็กเล็ก ๆ เคียงมันก็เล็กกว่าตัว แต่ก็นอนได้เพราะรุ่นพี่ให้นอนแบบนี้ ไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าห้องไม่ว่างและอีกอย่างก็อยากนอนแบบนี้มากกว่าด้วยเพราะสบายดี นอนหลับสบายดี ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยนอนตื่นเช้าถ้าต้องไปโรงเรียน ไม่ได้ตื่นเองเพราะรุ่นพี่คนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องมาปลุกเด็ก ๆ ให้ตื่น ตนอยู่ในห้องเดียวกับเด็ก ๆ จึงต้องลุกไปด้วยแต่ก็ยังไม่ลุกเสียทีเฉียวหรือก จะต้องนอนอีกสักพักหนึ่ง จึงจะลุกขึ้น

น.ส.จ. คิดว่าตนเป็นคนคิดหนึ่ง เกรงศาสนาน้อยมากไม่เหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งจะเกรงมากกว่า ไม่ค่อยสนใจมากนัก แต่ก็เคยไปในวันอาทิตย์เพราะ ไม่รู้จะไปไหน ก็จะไปโบสถ์ตามที่เพื่อนชวนแต่ไม่ไปประจำทุกอาทิตย์ แล้วแต่ว่าอารมณ์

อยากจะไปหรือไม่ ชอบไปออกค่ายมากกว่า เคยไปเมื่อปีที่แล้วปีค.ศ. 2527
 สนุกมากกลับมา มีเพื่อนชายโทรศัพท์มาคุยด้วย และมีจดหมายมาด้วย แรก ๆ ก็ตอบ
 จดหมายทุกฉบับ หลัง ๆ ก็ซีเกียจจะโทรศัพท์ติดต่อกันมากกว่า เขียนจดหมายคิดว่า
 เป็นคนร่าเริง ค่อนข้างใจเย็นมากกว่าใจร้อน เวลาอยู่ที่บ้านคนในบ้านไม่ค่อยเห็น
 ความสำคัญของตนมากนักคิดว่าคงเรียนสอบตก เทียวเตรมมาก เวลาสอบซ่อมรุ่นพี่ก็
 ไม่ค่อยสนใจให้เงินค่าซ่อมวิชาให้ไปหาเอง เบื่อที่บ้านเบื่อบ้านที่ไม่มีครจริงจัง
 ต่อกัน หากมีคนมารับไปเลี้ยง เป็นบุตรบุญธรรม หรือถ้าพ่อแม่จะพากลับไปบ้าน
 คงจะต้องถูกก่อนว่ามีฐานะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าฐานะดี ก็จะไปแต่ถ้าฐานะไม่ดี
 เรื่องอะไรจะไปลำบากอยู่ที่นี้ก็ยังมีกินมีนอนอยู่แล้ว เพียงแค่เบื่อบ้านที่ไม่มีครเห็นใจ
 และจริงจังเท่านั้น พวกคบข่อยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้เรื่องใหญ่ร้ายแรงเป็น
 แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นปกเพื่อความสนุกสนาน ไม่เคยปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า ไม่ใช่
 แม้ซีจะออกไปปฏิบัติตนเช่นนั้น ปฏิบัติตัวทุกวันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้ว ไม่ค่อยเกลียดชัง
 คนอื่นมากนัก เฉย ๆ มากกว่า อยากจะเก่งเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันคงยากเพราะ
 รู้สึกเบื่อหน่าย เพื่อนที่โรงเรียนทุกคนก็ไม่มีครจริงจัง

มีคนมาชอบมากมายบาง ก็ไปเที่ยวกับเขาคด้วย ไม่เกลียดตัวเองหรือ
 แค่เกลียดคนบางคนที่ชอบนินทาคนอื่น ๆ ไม่ต้องทำอะไรชอบนินทาคนโน้นคนนี้ นิสัย
 แบบนี้ไม่ชอบเลย เกลียดคน ๆ หนึ่งในบ้านมากที่สุด เพราะเขาร้ายคนเสมอ

ตัวอย่างที่ 6

เพศ หญิง

อายุ 17 ปี

น.ส.ณ. กำลังศึกษาที่โรงเรียนศึกษาใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่ย่านบางรัก
 ผิวสองสี ค่อนข้างคล้ำ สูง 160 ซม. น้ำหนักประมาณ 48 กิโลกรัม ผมสั้นชอบ
 ตามสมัยนิยม ไม่แต่งหน้า ชอบใส่กางเกงยีนส์เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืด ไม่ชอบใส่
 กระโปรง เพราะคิดว่าตนเองใส่กระโปรงไม่เหมาะกับบุคลิกที่คล่องแคล่วว่องไว
 ชอบความสะอาดพอสมควร เสื้อผ้าก่อนจะใช้ต้องซักและรีดให้เรียบร้อย นอกจาก
 เสื้อยืดเท่านั้น แต่ซีเกียจซักเองชอบให้รุ่นน้องซักผ้ารีดผ้าให้ แล้วจะให้ของกำนัล

กล้วยสิ่งของหรือเงิน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินมากกว่าให้ครั้งละ 15 หรือ 20 บาท
 ไม่ใช่ไม่มีเวลาซักรีดเสื้อผ้าแต่ขี้เกียจ และมีความคิดว่า คนมีเงินคือคนที่มีอำนาจ
 นอกจากจะเอาเงินให้รุ่นน้องซักรีดเสื้อผ้าแล้ว ยังชอบให้อำนาจเด็กรุ่นน้อง เพื่อน
 และรุ่นพี่ ชอบแสดงตัวให้เด่นกว่าคนอื่นอยากให้อาหาร ๗ สนิทและชื่นชมว่าเก่ง
 บางครั้งไม่ได้คำนึงว่าการแสดงที่ปรากฏออกมานั้น อาจจะทำให้คนอื่นมองดูว่า
 ไม่เหมาะสม พวกเก่งโดยเฉพาะกับคนที่สนิทสนมด้วย ให้ความเป็นกันเองกับทุกคน
 แต่ถ้าไม่พอใจใครก็จะพูดและแสดงออกอย่างเปิดเผย ให้ความสนิทสนมได้ง่ายมาก
 ทั้งเพื่อนหญิงและเพื่อนชาย ในกลุ่มเพื่อนหญิงที่สนิทในมูลนิธิ ที่สนิทมาก ๆ และชอบ
 ทานข้าวด้วยกัน มีประมาณ 3-4 คน ซึ่งอุปนิสัยใจคอเป็นคนสงบ เยือกเย็น พวกเก่ง
 เฉพาะในคนที่สนิทเท่านั้น ถ้าไม่สนิทจะขี้มและทักทายนิดหน่อยเท่านั้น การสนทนาใน
 ขณะที่ทานข้าว น.ส.ฉ.จะมีบทบาทในการพูดคุยมาก ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเพื่อนของตน
 เรื่องคลกค่อนข้างไม่สุภาพ หยอกล้อกันเล่นเป็นครั้งคราว น.ส.ฉ.ชอบแสดงตนว่ามี
 อำนาจเหนือคนอื่น ขณะที่สนทนาบางครั้งจะชอบทำเสียงคัง และแสดงตนฉลาดกว่า
 บุคคลอื่น บางครั้งจะมีเพื่อนชายร่วมกลุ่มสนทนาหรือกินข้าวด้วย น.ส.ฉ. และเพื่อน
 ชายจะคุยกันอย่างสนิทสนม ส่วนเพื่อนหญิงจะสนิทสนมเฉพาะรุ่นเดียวกัน ส่วนรุ่นน้อง
 ไม่ค่อยสนิทเพราะทำตัวเป็นที่ ชอบใช้รุ่นน้องให้ทำโน่นทำนี่เสมอ ถ้าทำไม่ถูกใจก็จะ
 ทำเสียงคังกับรุ่นน้อง คังนั้นจึงไม่มีรุ่นน้องที่สนิทสนมด้วย เพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ชอบ
 เพราะคางคนคางก็ชอบแสดงตนแข่งกันทำตนเด่นแข่งกัน น.ส.ฉ.ชอบแสดงออกมาก
 เกินไปทำให้คนรุ่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้หญิงจะรู้สึกไม่ชอบมากกว่าเด็กชายรุ่นเดียวกัน
 ส่วนเพื่อนที่เรียนด้วยสนิทสนมด้วยเป็นเด็กหญิง น.ส.ฉ.จะขี้มเสื้อผ้า เงิน ของใช้
 ของเพื่อนหญิงคนนั้นประจำ ซึ่งบางครั้งทำให้เธอเมื่อหน้ายทอนหลัง เธอก็ไม่ค่อยมาอีก
 เพราะซัดใจกันบางเรื่อง กับรุ่นพี่ที่มูลนิธิ น.ส.ฉ.ไม่ค่อยชอบ เพราะว่ารุ่นพี่ไม่ค่อย
 เข้าใจรุ่นน้อง ไม่เคยให้กำลังใจ หรือพูดดี ๆ ด้วย จะถูกรุ่นน้องว่าทำอะไรแล้ว
 ไม่ค่อยได้ดี เรียนก็ไม่ได้เรื่อง คงจะต้องสอบตกอีกตามเคย น.ส.ฉ.ก็พยายามที่
 จะไม่ทำให้สอบตก ตอนนี้น่าแล้วทุกวิชาคะแนนจะไม่ค่อยดีเท่าใดนัก น.ส.ฉ.มักมี
 ปากเสียงกับรุ่นพี่บ่อย ๆ เพราะไม่เห็นด้วยกับการขี้มของรุ่นพี่ เมื่อเธอเถียง
 มาก ๆ รุ่นพี่จะโกรธ แต่ น.ส.ฉ.มีนิสัยชอบพูดอะไรไม่ค่อยคิด ครั้งหนึ่งเคยพูดจา
 กับเพื่อนท่อน้ำแชกที่มาบริจาคอาหารมื้อกลางวันด้วยคำพูดไม่สุภาพ ทำให้รุ่นพี่ต้อง
 ว่ากล่าวตักเตือน และเกิดทะเลาะกัน น.ส.ฉ.เถียงมาก ๆ ทำให้รุ่นพี่โมโหจริงดี

น.ส.ฉ. เพื่อให้หยุดพัก น.ส.ฉ. มองรุ่นพี่ว่าทำงานไม่ได้เรื่อง ค้อนรับแขกไม่เป็น
 น.ส.ฉ. แสดงความคิดเห็นค่อนข้างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพราะไม่ถูกบังคับในเรื่องความคิด
 หรือถ้าถูกบังคับเธอจะไม่ยอมมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันที ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดก็ตามเธอมักจะ
 แสดงความคิด การกระทำ เป็นผู้นำกว่าทุกคนเสมอ ทั้งนี้เพราะเธอชอบที่จะให้ใคร ๆ
 ชมว่าเธอเก่ง

ในช่วงคอนเย็น เธอชอบใช้เวลาส่วนใหญ่นอกกับการที่จัดการงาน การเล่นเกมบอล
 เล่นร่วมกับเด็กชาย 2-3 คนที่สนิทด้วย บางทีก็ไปเล่นสเก็ต มีรองเท้าสเก็ต รองเท้า
 ฝ่าใบสำหรับเล่นแบดมินตัน ค่าใช้จ่ายที่ได้สำหรับเด็กรุ่นโตจะได้รับคนละ 10 บาท
 ซึ่งสำหรับค่ากินก็หมดแล้ว แต่อุปกรณ์การเล่นกีฬา น.ส.ฉ. เธอได้มาเพราะเธอมีแฟน
 ที่เมืองนอกก็เป็นเด็กกำพร้าที่มูลนิธิเหมือนกัน ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลาง
 ส่งเงินมาให้เธอทุกเดือน เป็นจำนวนเท่าไรเธอไม่ยอมบอก เธอจะเอารูปแบบมาให้
 ดูแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่า แฟนส่งจดหมายมาถามความทุกข์สุขบ่อย ๆ ขณะที่แฟนอยู่ที่
 ทางประเทศ น.ส.ฉ. ก็ยังมีเพื่อนชายคบด้วย และเมื่อไปเล่นสเก็ตกับเพื่อน ๆ ก็คิดใจ
 คี.เจ.ที่นั่น หลังจากไปเล่นไค้ 3-4 วัน ก็ไปเที่ยวกันไปออกค่ายกับ YMCA ก็ไป
 คิดใจกับหนุ่มคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงจัดกิจกรรมกลุ่ม เขียนจดหมายติดต่อกัน
 กรณีหลังมีปัญหากับเด็กหญิงที่หอคนหนึ่ง เพราะเธอชอบผู้ชายคนเดียวกันต่างก็แสดงความ
 ไม่พอใจกันและกัน ทำให้ไม่ถูกกันเพราะมีปากเสียงกันพอสมควร น.ส.ฉ. มองตนเอง
 ว่าเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากที่สุดใมูลนิธิฯ และจะถามว่าตนเองกับคนในมูลนิธิบางคน
 ที่ค่อนข้างหน้าตาดีใครจะสวยกว่ากัน มีเสน่ห์มากกว่ากัน หากตอบว่าเป็น น.ส.ฉ. เธอ
 จะพอใจมากแต่ถ้าตอบเป็นคนอื่นจะไม่ค่อยพอใจ น.ส.ฉ. อยากจะออกไปทำงานนอกบ้าน
 มากเพราะจะได้เอาเงินมาใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าที่ตนเองต้องการได้ และเห็นว่าการทำงาน
 คึกว่าไม่ทำเพราะเมื่อไม่มีเงินแล้วต้องคอยจู้จุนพี่มาก ตอนนี้รุ่นพี่ก็ไม่ค่อยชอบหน้า
 น.ส.ฉ. ด้วย จึงทำให้ น.ส.ฉ. พยายามหางานทำข้างนอก ซึ่งก็ได้งานเป็นพนักงาน
 เสริฟอาหารอยู่แถวมูลนิธิฯ ทำอยู่ไม่ถึงเดือนก็ต้องออก ทั้งนี้เพราะไม่ชอบที่ลูกค้ามา
 สั่งโน้นสั่งนี้พูดจาไม่ดีกับลูกค้า เจ้าของร้านไม่พอใจทำให้มีปากเสียงกันจึงลาออก

ปรกติน. ส. ฉ. จะมีงานประจำวันคือ ภูบ้าน กวาคบ้าน ตามอาคารที่
ที่เลี้ยงกำหนดให้ น. ส. ฉ. ไ้งานภูบ้านที่อาคารที่พักนอนของเด็กเล็ก (อาคาร 5)
อยู่ชั้นที่ 2

น. ส. ฉ. ไม่ค่อยรับผิดชอบ ที่เลี้ยงต้องกำชับหนักขึ้นว่าถ้าหากไม่ทำงานตาม
หน้าที่จะได้รับโทษหนัก ๆ เข้าที่เลี้ยงก็เบื่อและไม่อยากตาม เพราะถ้าตีก็ตีคงตีได้
ทุกวันซึ่งที่เลี้ยงไม่อยากจะเท่าไรนัก นอกจากการงานไม่รับผิดชอบ การเรียนก็ขาด
ความรับผิดชอบด้วย งานที่ให้ทำเป็นรายงาน การบ้านก็จะทำส่งครู่บ้าง ไม่ส่งบ้าง
คอนเรียนอยู่ชั้นประถมสอบตกบ่อย ๆ พอโตขึ้นมาไม่ค่อยสอบตก แต่คะแนนก็ค่อนข้างแย
การเรียนไม่ค่อยสนใจ ชอบนั่งเหม่อลอยขณะที่ครูสอน ชอบคิดโน้นคิดนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
การเรียน ทั้งนี้เพราะ น. ส. ฉ. ซากกำลังใจในการเรียน ซากการเสริมแรงที่ดีเพราะ
ถ้าเด็กคนไหนทำคะแนนดีขึ้นก็ไม่มีรางวัลให้ และอีกประการหนึ่งเด็กใช้เวลากับการ
เที่ยว เล่น มากกว่าจะดูหนังสือ

น. ส. ฉ. เคยคิดอยากจะเป็นโสภณีตอนอายุได้ 12 ขวบ ทั้งนี้เพราะไม่
อยากอยู่บ้านอยากมีเงินใช้ เคยไปแถวพัฒนาพงศ์แล้วไปพบตำรวจ ตำรวจนำไปอบรม
ที่โรงพัก น. ส. ฉ. เคยไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วหายไปหลายครั้ง รุ่นที่ทองคอยสอดส่อง
และคุกว่ากล่าวเสมอ แต่ก็ยังแอบไปบ้างเป็นครั้งคราว เพราะเกรงถูกจับได้และ
ถูกตี

ห้องนอนค่อนข้างเรียบร้อย น. ส. ฉ. รักสวยรักงาม ชอบคาราและนักร้อง
ความแพ้นที่กำลังนิยมกันอยู่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่น จะเอารูปคาราและนักร้องมาติดตาม
ข้างฝา ในตู้เสื้อผ้า อาบน้ำวันละสองครั้ง นอนห้องเดียวกับเด็กหญิงที่มูลนิธิฯ สามคน
ซึ่งค่อนข้างสนิทบ้างแต่ไม่มากนัก ไม่ค่อยไปเหนียวกัน แต่จะทานข้าวร่วมกันคอยเก็บ
ข้าวเอาไว้ให้อีกคนที่ไม่อยู่ ลักษณะของเด็กหญิงที่อยู่ร่วมกับน. ส. ฉ. ก็แตกต่างกัน คน
แรกเป็นคนเฉย ๆ ไม่ค่อยพูด อาย เชน เมื่อพูดกับคนแปลกหน้า คนที่สองไม่ค่อยอยู่
มูลนิธิฯ ชอบสนิทสนมกับเพื่อนที่โรงเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นทอมบอย

ความคิดเห็นของน.ส.ฉ. ในเรื่องต่าง ๆ

น.ส.ฉ. คิดว่าตนเองมีร่างกายแข็งแรงพอสมควร ไม่สบายบ้างเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ บางทีก็เป็นตาแดง ชอบให้ตัวเองมองดูเงาตัวเอง สวยงาม และประณีตเรียบร้อย เวลาออกนอกบ้าน แต่ถ้าอยู่ในบ้านมูลนิธิฯ ก็ใส่อะไรก็ได้สบาย ๆ เมื่อมีกลุ่มคนที่เขาของ มาให้ก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อย หน้าตาไม่ชอบแต่ง เพราะสวยอยู่แล้ว รู้สึกว่าเป็น คนสวย เก่งในบ้าน รูปร่างกำลังพอดี สูงประมาณ 160 ซม. หนัก 48 กิโลกรัม ถึงแม้ หน้าอกเล็กไปหน่อยแต่คิดว่ากำลังเหมาะแล้ว ออกใหญ่เกินไปน่าเกลียด สูงกำลังดี พอใจ ในรูปร่างของคนแล้ว เพราะรู้สึกว่า ถึงคุณเพศตรงข้ามได้มากกว่าใคร เพราะมีรูปร่าง หน้าตาดี พุคเก่ง มีความคิดเป็นผู้ใหญ่

ไม่ค่อยมีกระวังเกี่ยวกับสุขภาพเท่าไรนัก ร่างกายก็สบายดี เสื้อผ้าอาภรณ์ ที่ใส่ชอบแบบเก๋ ๆ ไม่ชอบผอมยาวเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว แล้วไว้ ผอมยาวมันจะขัดกับบุคลิกของตนเอง แต่ถ้าไว้ผอมยาวก็ดูดี มีคนชมเยาะเย้ยไว้ก่อนอายุ 10 กว่าขวบ เลยบ่าเล็กน้อย

ชอบเล่นกีฬา เพราะทำให้สนุกเพลิดเพลิน เวลาว่างฉันจะไปตีแบด บ้าง เล่นสเกตบ้าง แต่ตอนนี้ไปเล่นสเกตมากกว่า เพราะกำลังเป็นที่นิยมอยู่

น.ส.ฉ. คิดว่าตนเป็นคนดีพอควร ใคร ๆ ชมว่าน่ารัก เก่งศาสนาพอสมควร แต่ค่อนข้างมาก เพราะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และวันสำคัญ ไม่ค่อยซื้อสติกเกอร์เท่าไรนัก ชอบเอาของ ๆ คนที่ลืมไว้ เช่น นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ

มีบางครั้งเหมือนกันที่ใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลงานดีขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ลอกข้อสอบเพื่อน ไม่ค่อยลำบากใจที่จะทำ

เป็นคนไม่โง่ง่าย ใจร้อน แต่ก็เป็นคนร่าเริง ใจร้อนมากกว่าใจเย็น ไม่ค่อยเกลียดคนอื่นมากนัก แต่ถ้าเกลียดใครก็จะเกลียดจริง ๆ ไม่ยอมพูดด้วยเลย อยากรู้อยากเห็น หลาย ๆ ด้าน แต่ ก็ไม่เก่งเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องการเรียนฉันขี้เกียจมาก ๆ เลย ชอบใจลอยเวลาเรียนหนังสือก็คิดไปต่าง ๆ นา ๆ ส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวกับบทเรียนเลย

ที่บ้าน ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น เมื่อมีปัญหาอะไร ชอบว่าใจตัวเองก็ลอง สอบตกอีก ไม่ปรึกษาครูที่บ้าน แต่จะปรึกษาเพื่อน ๆ มากกว่าเพราะปรึกษารุ่นพี่แล้วยุ่ง

วุ่นวาย ชอบคบเพื่อนนอกบ้านมากกว่าในบ้าน อยู่ในบ้านแล้วเรื่องมาก เกี่ยวกับคน
ทะเลาะกันเกี่ยวกับกัน เพราะคนที่บ้านไม่เชื่อใจ และเพื่อน ๆ ไม่ค่อยชอบ สนใจ
เพื่อนในบ้านรุ่นเดียวกัน ที่เป็นชายและหญิงที่นอนห้องเดียวกัน เมื่อก่อนเคยคิดจะ
เป็นโสเภณีเหมือนกัน เพราะเบื่อชีวิต แต่ตอนหลังคิดว่า ทำไมจะต้องทำตัวเศร้า
ทวย ทุกวันนี้จึงเสาะสนุกสนาน

การเข้าสังคมกับบุคคลไม่ค่อยมีปัญหา เพราะกับผู้ใหญ่เราก็ควรจะสุภาพ
เรียบร้อย เบื่อพวกผู้ชาย ชอบหลอกลวงผู้หญิงไม่ค่อยมีคนจริงใจด้วย จึงคบเพื่อนชาย
มาก ๆ ส่วนเพื่อนหญิงที่สนิทมากมีอยู่คนหนึ่ง เป็นเพื่อนเก่าที่โรงเรียน เรามีอะไรเรา
ก็แบ่งกันกินกันใช้เสมอ เพื่อนคนนี้เอาเรื่องเท่า เอาเสื้อผ้ามาให้ใส่บ่อย ๆ จะพยายาม
เอาใจคนอื่นพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เอาใจมากจนเกินไป เพราะไม่ชอบเอาใจใคร
มากเกินไป

ตัวอย่างที่ 7

เพศ ชาย

อายุ 20 ปี

นายส. กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย (แผนกสามัญ) ทั่วไปสูง
ปากหนา พันใหญ่ ผิวค่อนข้างเหลืองน้ำตาล ชอบใส่กางเกงขาสั้น ไม่ใส่เสื้อหรือ
บางครั้งใส่เสื้อยืค เมื่อออกไปข้างนอกจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ศึกษามารยาท
ค่อนข้างเรียบร้อยกับผู้ใหญ่ และคนอื่น แต่จะเป็นกันเองกับรุ่นเดียวกัน คุยเล่นสนุก
และทะเลาะบ้าง เช่น ชอบจับแชน จับขาเด็กผู้หญิงแต่ก็จะเป็นไปในลักษณะหยอแหย่ไม่
จริงจัง ควบคุมอารมณ์ได้พอสมควร นายส. ชอบแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงความคิด
เห็นกับรุ่นพี่ ซึ่งส่วนใหญ่รุ่นพี่จะเกรงใจ แต่รุ่นพี่ก็ยอมรับว่าบางครั้งเชื่อมั่นความคิด
ของตนเองมากเกินไป โดยที่ยังขาดความเข้าใจอะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งลักษณะความคิด
ของนายส. จะยึดหลักรักษาความคิดของ ผู้อำนวยการเป็นหลักโดยไม่ยอมเข้าใจว่า สภาพ
ภายในบ้าน เปลี่ยนแปลงไปแล้ว นายส. ก็จะไม่ยอมยืคแนวความคิด ผู้อำนวยการที่เคยพูด
ไว้เมื่อหลายปีก่อน นายส. มีความรักและอยากที่จะกตัญญูทวดที่คือ ท่าน ที่เลี้ยงตนเอง
มาเสมอ ซึ่งนายส. จะพยายามเข้าช่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมเป็นทั่วทั้งตัวที่ที่จะทำ

เพื่อให้บ้านพัฒนา มีความรับผิดชอบการงานก็ สามารถคุมเด็กรุ่นน้อง ได้ทุกรุ่นให้อยู่ในระเบียบ แต่ก็กะโณนเสียงดังขณะที่สั่งให้รุ่นน้องทำตามเพื่อให้อยู่ในระเบียบ รู้จักใช้ความคิดในการฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักการรับผิดชอบ เช่น แต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าในกลุ่มของตัว เมื่อกลุ่มใดที่ไม่เรียบร้อย นายส. ก็จะมาดูหัวหน้าในกลุ่มนั้น ๆ ที่ขาดความรับผิดชอบ นายส. ใช้เวลาว่างซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ เดินสายไฟ เลี้ยงตู้ปลา ทัศนศิลป์ สิ่งที่ไม่ใช่นำมาทำให้เป็นประโยชน์ ชอบวาดรูป และศิลปะต่าง ๆ

การเรียนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แม้ว่าจะไม่ดีมาก นายส. อยู่ในห้องส่วนตัวเพียงคนเดียวอยู่ในห้องที่ค่อนข้างหรูหรา มีโทรทัศน์ วิทยุที่ชาวอเมริกันซื้อให้เป็นพิเศษในห้องจัดชั้นวางหนังสือของแม่หม่อที่เขียนในนิตยสารแม่และเด็ก มีการ์ตูนบ้างเล็กน้อย ซึ่งเด็กรุ่นน้องจะมาอ่านการ์ตูนที่ห้องของ นายส. บ่อย ๆ

ยามว่างนายส. ชอบหางานอดิเรกทำอาจจะปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา จัดห้องให้ดูสวยงาม ห้องนอนของนายส. เรียบร้อยและเป็นระเบียบดีมาก ชักเสื้อผ้าเองบ้าง ให้พี่เลี้ยงเด็กซักให้บ้าง ตอนหลังต้องซักเองเพราะมีปัญหาเรื่องผงซักฟอก นายส. ใฝ่ฝันรักความสะอาดและความเป็นระเบียบจากรุ่นพี่คนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันรุ่นพี่คนนี้อยู่ทำงานที่ต่างประเทศแล้ว

นายส. เป็นคนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อ เมื่อแต่คั้งขนมของคนเองให้กับน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ทั้งหญิงและชาย มีนิสัยรักเด็กกำพร้าในบ้านและไม่ชอบคนนอกที่จะมาถูกรบกวนเด็กกำพร้าด้วยกัน ชอบที่จะอยู่ที่บ้านมากกว่าไปเที่ยวเตร่ข้างนอกหากจะออกไปข้างนอกมักจะเป็นงานเพื่อส่วนรวม ชยันทำงานโดยที่ไม่เคยบ่น หากจะบ่นก็คงจะเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่ทำงานไม่ถูกต้องบ้าง ไม่ทำงานบ้าง

นายส. เป็นวัยที่สนใจเพศตรงข้ามบ้างเหมือนกัน เคยชอบเด็กหญิงรุ่นน้องคนหนึ่งอายุประมาณ 14 ปี หน้าคาสวย ขาว แต่รุ่นน้องคนนี้อยู่ชอบอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่นั่น ปัจจุบันนายส. ก็ไม่ได้ชอบใคร และสนใจงานที่ตนเองได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำ ซึ่งนายส. ได้รับความไว้วางใจจากรุ่นพี่ทุกคน อิจฉาสัยค่อนข้างดีแต่ไม่ค่อยไว้วางใจคนนอก มองว่าคนนอกบ้านมักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับที่บ้าน คนนอกบ้านอาจจะถูกรบกวนเด็กกำพร้าก็ได้ นายส. มีกิริยามารยาทสุภาพ อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ พูดจาค่อนข้างนิ่มนวล แต่เมื่อสั่งงานกับเด็ก นายส. ก็จะใช้คำพูดเสียงดัง เด็กขาด ทำให้

เด็กเชื่อฟังคำสั่ง นายส.มีร่างกายแข็งแรงและรูปร่างไค้สัดส่วน ชยันขันแข็งในการ
ทำงานมีความรับผิดชอบสูง การเรียนอยู่ในเกณฑ์ไค้ไค้ อารมณ์ค่อนข้างมั่นคง

ความคิดเห็นของนายส. ในเรื่องต่าง ๆ

นายส. คิดว่าร่างกายของตนค่อนข้างแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย นายส. รัก
แม่หมอมมาก อยากจะทำอะไรเพื่อแม่หมอ ทั้งนี้เพราะว่า พ่อแม่ของเขาคลอดคนมาไค้
ไม่ยากเลี้ยงเลย แต่แม่หมอเป็นคนอื่นไม่ใช่แม่แท้ ๆ ก็ยังอุทิศสาค้เลี้ยงคนมาจนโต ถ้า
ไม่มีแม่หมอก็คงจะไม่เกิดมาแน่เลยหรืออาจจะเกิดมาไม่โตเหมือนทุกวันนี้ จึงอยากจะทำ
อะไรเพื่อแม่ แม่อยากจะให้มูลนิธินี้เป็นของ เด็กกำพร้าทุกคน โดยให้พวกเด็กทุกคนช่วย
กันพัฒนาบ้าน คั้งนั้นถ้ามีเวลาจะทองสละเวลาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาบ้าน
ให้เจริญ แม้ว่าในอนาคตมูลนิธิจะมีโครงการแยกย้ายไปอยู่ที่บาง เชนก้ตามตนเองก็
ไม่เห็นค้ายเพราะแม่อยากให้อุคทุกคนอยู่ที่นี้

นายส. คิดว่าตนเองไม่ค่อยจะประณีตเวลาที่อยู่บ้าน แต่เมื่อออกไปข้างนอกควร
จะทองประณีตบ้าง ตนเองเป็นคนไม่ค่อยหลอนัก พอใจในรูปร่างของตนเองค้แล้วไม่คิดว่า
ตนเองจะเป็นที่สนใจในเพศตรงข้าม อาหารการกินไม่ค่อยเลือก กินอะไรก็ไค้และก็ไม่
ค่อยกลัวอ้วนเท่าไค้ เพราะกินมากแต่ก็ไม่เห็นอ้วนเลย กีฬาไม่ค่อยชอบมาก ปกติก็ช้
จักรยานที่บ้านเท่านั้นไม่ไค้คิดว่าจะทองออกก้าลังกายทุกวัน แล้วแค่อารมณ์ ห่าอะไรมัก
ระมัดระวัง ไม่ค่อยซุ่มซาม ถ้ามีก้น้อยมาก เวลนอนก็มักจะนอนหลับสนิทมาก ไม่ค่อยคิด
อะไรมาก

นายส. คิดว่าตนเป็นคนเฉย ๆ ราว้บางโอกาส อยากจะเรียนหนังสือให้
สูง ๆ แต่ก็มาเรียนในสายเทคนิค เพราะคิดว่าตนเองถนัดและชอบค้านนี้ เคยไปสอบ
เทคนิคกรุงเทพฯ แต่ไปสอบไม่คิต ทั้งนี้เพราะ อ่านหนังสือไม่ตรงเลย คนอ่านอีกอย่าง
ก็ไปออกอีกอย่าง ทำให้ทำข้อสอบไม่ไค้ แต่ก็ไม่เป็นไร ปัจจุบันตนเองเรียนเกษมโปลิ
เทคนิคก็พอเรียนไค้ แต่ไกลมากอยู่แถวคลองตัน

ไม่เกลียดใครและไม่ชอบใครเป็นพิเศษ แต่ก็นิยมวิธีการของรุ่นพี่คนหนึ่ง
ออกไปจากที่นี่แล้ว รุ่นพี่คนนี้ปกครองบ้านไค้ไค้อย่างเด็กชาติค้มาก ผมอยากปกครองไค้

แบบนี้ รุ่นพี่ใช้วิธีการลงโทษค่อนข้างรุนแรงคิดว่าคงต้องเอามาใช้กับเด็กที่นี้ก็ได้เพราะเด็กที่นี้บางทีบอกแล้วไม่ทำตาม บอกให้ทำอย่างหนึ่งจะต้องไปทำอีกอย่างหนึ่ง

อยากให้รุ่นพี่บางคนมีความเข้าใจในการสั่งงาน เพราะคุณมันขับซ้อนไปหมดคนเคยอนุญาตให้เด็กคนหนึ่งออกไปข้างนอกได้แต่รุ่นพี่จะไม่อนุญาต คนเองก็เป็นคนควบคุมเด็กก็ทำให้ ทนไม่สามารถสั่งเด็กทำตามคำสั่งได้

ระบบการทำงานในสำนักงาน เป็นขั้นตอนต้องมีจดหมายขอเบิกของทุกอย่างทำให้ช้าไม่ทันการณ์ เช่น เกิดอุบัติเหตุกับเด็กต้องรีบซื้อยาแถมมาใส่ก็จะต้องทำจดหมายเบิกเงินขอซื้อยาทำให้ล่าช้าไม่ทันการณ์ควรจะเปลี่ยนวิธีการใหม่

กับเพื่อนหญิงคนสนิทได้ทุกคน และไม่รังเกียจใครกับเพื่อนชายรุ่นเดียวกัน และรุ่นน้องมักจะไม่ค่อยสนิทกับคนเท่าไรนัก เพราะจะให้เขาทำงานบ่อย ๆ พวกเขาจะไม่ค่อยชอบ

นายส. คิดว่าคนเป็นคนใจร้อนบางขณะ และถ้าโมโหอารมณ์จะหงุดหงิดมาก โดยส่วนใหญ่พยายามควบคุมไม่ให้อารมณ์ร้อน ปัจจุบันดีขึ้นมาก

คนเป็นคนรักบ้าน รักมูลนิธิ แต่ไม่อยากจะให้มูลนิธิขึ้นกับคณะกรรมการ อยากให้เป็นของเด็กกำพร้าทุกคน เพราะขึ้นกับคณะกรรมการซึ่งมีหลายคนจะมีปัญหามาก

ตัวอย่างที่ 8

เพศ หญิง

อายุ 20 ปี

น. ส. ป. กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่ง ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย มีวสองสี ค่อนข้างขาวเล็กน้อย สูงประมาณ 154 ซม. น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ผอมบอบช้ำมากคอ ไม่แข็งแรง ชอบนุ่งกระโปรงมากกว่ากางเกง ลักษณะการแต่งกาย ค่อนข้างเรียบร้อย นิสัยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ เจ็บขริบบางขณะ ชอบเก็บตนเองอยู่ในห้องเสมอ เอาอกเอาใจผู้ใหญ่เก่ง เมื่อมีเวลาว่างมักจะช่วยรุ่นพี่ทำงาน รับซักเสื้อผ้า รีดผ้าให้รุ่นพี่ที่อยู่ห้องเดียวกัน รุ่นพี่อาจจะจ่ายให้ประมาณ 50-60 บาทต่อเดือน อารมณ์เรียบ ๆ ไม่ค่อยหงุดหงิดง่าย หากไม่พอใจก็จะพูดออกมาเลย ชอบอบรมและทำโทษ

รุ่นน้องเมื่อเวลาทำความผิด อยากให้คนอื่นสนใจคนและรักคน เมื่อเวลาคุยกันหากใครไม่ฟังหรือไม่สนใจ น.ส.ป. จะงอนและอิจฉาคนอื่นที่มีคนรักมาก ชอบให้คนอื่นรักตนเองคนเดียว ไม่ชอบให้รักคนโน้นคนนี้ ชอบประจบรุ่นพี่บ้างครั้งพูดความไม่ดีของคนอื่นให้ที่ทราบจริงบ้างไม่จริงบ้าง จึงอาจทำให้มีปากเสียงกับคนอื่นได้เช่นเดียวกัน น.ส.ป. มักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเย็บผ้าซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุด หรือไม่ก็นอนกลางวัน ปกติ น.ส.ป. จะอยู่บ้าน โดยเฉพาะชอบทำกิจกรรมในห้องของตนเองหรือไม่ก็ จะพบเธอที่ห้องทำงานของรุ่นพี่ น.ส.ป. กินข้าวน้อยเพราะเกรงว่าจะอ้วน แต่น้ำหนักก็ไม่ยอมลดลง เพราะชอบทานของจุบจิบ ไม่ชอบออกกำลังกาย นาน ๆ จะออกสักครั้ง เช่นมีเทศกาล เป็นต้น

น.ส.ป. มีนิสัยรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในห้องของเธอจะสะอาด เช็ดถูทุกทุกวัน น.ส.ป. อยู่ห้องร่วมกับเพื่อนหญิงซึ่งกำลังเรียนพาณิชย์และรุ่นพี่ที่ออกไปทำงานบริษัทข้างนอกบ้าน โดยส่วนใหญ่ น.ส.ป. จะเป็นคนทำความสะอาดห้องคนเดียว เมื่อทำความสะอาดแล้วจะนอนคุทีวี บางวันจะเปิดวิทยุ ฟังเพลงสากลบ้าง ไทยสากลบ้าง ไม่ค่อยไปอยู่ห้องคนอื่นเท่าใดนัก แต่ก็เคยบ่นรุ่นพี่คนหนึ่งให้เพื่อนข้าง ๆ ห้องฟัง ชอบพูดประชดคนอื่นบ่อย ๆ ใจน้อย

น.ส.ป. มีความรับผิดชอบในการงานดีพอสมควร รุ่นพี่บางคนพอใจ แต่บางคนก็ไม่ชอบ เพราะชอบเอาเรื่องคนโน้นมาพูดคนนั้นมาพูดเสมอ น.ส.ป. จะไม่ชอบเพื่อนหญิงที่บ้านสอยคาวที่ทำตัวไม่ดี เทียวเก่ง มีเพื่อนชายมาหามากมาย เธอชอบเล่นกับเด็กเล็ก ๆ บางครั้งเธอจะทำเสียงคู้ และทำโทษเด็กเมื่อเด็กทำผิด บางครั้ง น.ส.ป. จะเอาที่เธอชอบมานอนควาย

น.ส.ป. สนใจการเรียนพอสมควร แต่การอ่านหนังสือยังไม่มากนัก มีความตั้งใจอยากจะได้เรียนเก่ง ๆ เรียนสูง ๆ แต่ขาดความกระตือรือร้น เมื่ออ่านหนังสือก็รู้สึกก็จะนอนหลับบ่อย ๆ ไม่ค่อยสนใจกับการทบทวนคำรับคำรามากนัก จะชอบอ่านเฉพาะวิชาที่สนใจเท่านั้น ส่วนเรื่องการทำ การแสดงบนเวทีต่าง ๆ เธอจะชอบที่รำไทยต่าง ๆ ของโรงเรียน และที่บ้านจัดในเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะที่บ้าน น.ส.ป. จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการจัดสรรหาละคร การรำ ฯลฯ มาฝึกสอนให้เด็ก ๆ ใ้ทำความ และการแสดงบนเวที

น. ส. ป. พูจาก่อนข้างเรียบร้อยกับผู้ใหญ่ แต่กับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ก็มักจะมีความโน้มที่จะพูดตามกลุ่มเพื่อนที่คบค้า ใช้จ่ายไม่ค่อยสุภาพ พูดคุยกันบ่อย ๆ ในกลุ่ม โดยเฉพาะเพื่อนร่วมห้องที่บ้านซอยดาว น. ส. ป. จะพูจากไม่สุภาพมาก เพื่อนที่โรงเรียนที่สนิทสนมด้วยประมาณ 3-4 คน น. ส. ป. จะเอาข้าวที่บ้านไปโรงเรียนทานร่วมกับเพื่อน ๆ ลักษณะนิสัยของเพื่อนสนิทที่โรงเรียนสนุกสนานร่าเริง บางครั้งเพื่อนจะซื้อของให้เพราะเห็นว่าเป็นเด็กกำพร้า น. ส. ป. ไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนชายที่โรงเรียน ส่วนเพื่อนชายที่บ้านซอยดาว เธอไม่ค่อยชอบคุยกับเพื่อนชายบางคนที่ชอบพูดหะลึ่งด้วย ที่คุยด้วยมักจะพูดในเชิงกิจกรรมมากกว่าคุยสนุกด้วย ยังไม่เคยมีเพื่อนชายมาหาที่บ้าน ยกเว้นเพื่อนหญิงที่สนิทที่โรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะออกไปนัดพบกันข้างนอก

ความคิดเห็นของน. ส. ป. ในเรื่องต่าง ๆ

น. ส. ป. คิดว่าตนเองมีร่างกายแข็งแรงพอสมควร ทั้งนี้เพราะบางครั้งก็ปวดหัวไม่สบายบ่อยเหมือนกัน แต่ก็ไม่หนัก มาก ชอบใส่กระโปรงมากกว่ากางเกง เพราะหุ่นไม่ค่อยดี อ้วนไปหน่อยพยายามจะลดอาหาร แต่น้ำหนักไม่ค่อยจะลดลงเสีย การใส่กระโปรงจะทำให้ดูเป็นเด็ก เพราะเพื่อน ๆ ในมูลนิธิชอบบอกว่า หน้าแก่กว่าอายุ ทำให้พยายามแต่งตัวให้ดูเป็นเด็ก ใส่กางเกงจะมองเห็นว่าตัวอ้วนกลมได้ชัดมากกว่ากระโปรง ใส่กระโปรงใคร ๆ ก็ชมว่าสวยน่ารักเหมือนเด็ก ๆ ตัวเองไม่คิดว่าสวย เพราะหน้าอ้วน จมูกก็ไม่ค่อยโตง ตัวก็กลมเกี้ย ไม่ค่อยพอใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองเท่าใดนัก แต่ก็ไม่ถึงกับเกลียดมากนัก ถ้าหิวผมให้รับกับใบหน้า หน้าตาของตัวเองก็ไปวัดไต่บ้าง แต่หุ่นนี้ทำให้ในktivมความงามลงไปไต่มาเลย เวลาออกไปนอกบ้านกับเพื่อนในมูลนิธิ รู้สึกว่าหุ่นเราจะหนากว่าใครเลย อยากจะเปลี่ยนในหลาย ๆ ส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะความเกี้ยให้สูงมากกว่านี้ ลักษณะไม่ถึงกับเพศตรงข้ามนัก เพราะ ไม่ใช่คนสวยมาก และก็เป็นเด็กกำพร้าคงจะไม่ค่อยมีใครมาสนใจจะชอบหรือแต่งงานด้วย เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยระมัดระวังเท่าใดนัก แต่ก็พยายามไม่ค่อยกินให้มากเท่านั้น แต่เรื่องการกินอาหารให้ครบนั้นไม่ค่อยสนใจ ชอบทำอาหารบ้างซื้อบ้างมากินเพิ่มเติมอาหารในครัวของมูลนิธิ ทั้งนี้เพราะว่าเบื่ออาหารของที่บ้าน เพราะว่าทำข้าซากแคยกมายังไม่ทันทานก็รู้แล้วว่ารสชาติเป็นอย่างไร การออกกำลังกายไม่ค่อยชอบออกเท่าใดนัก ก็พา

ทุกประเภทเลย เพราะรู้สึกตนเองเล่นไม่ค่อยจะทันชาวบ้านเท่าใด เล่นไม่เก่งอีก
ประการ เล่นแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วย

เป็นคนค่อนข้างสะอาด เรียบร้อยไม่ค่อยชอบความสกปรก ห้องนอนอยู่ด้วยกัน
3 คน จะเป็นคนที่คอยทำความสะอาดและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ ทั้ง ๆ ที่
อีกสองคนจะคอยวางของ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ คนจะตองคอยเก็บเสมอ ใค้นิสัยความเป็น
ระเบียบมาจากแม่หมอ ทำอะไรไม่ค่อยซุ่มซาม เป็นคนนอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง บางคืน
นอนไม่ค่อยหลับ แต่ก็ชอบนอนอาจจะนอนหลับหรือนอนเล่นก็ยังดีกว่ามาเดินเล่นในบริเวณ
บ้าน มันน่าเบื่อ

น.ส.ป. คิดว่าตนเป็นคนค่อนข้างดี แต่ไม่ดีมาก แต่ก็ยังดีกว่าเด็กมุลินีธา
หลาย ๆ คนที่ทำตัวไม่ดี ประพฤติตนไม่ดี เทียวเตร่มากเกินไป เมื่อก่อนได้รับรางวัล
นักเรียนความประพฤติดีบ่อย ๆ หลัง ๆ พอโคชินรู้สึกเทียวเตร่มากกับเพื่อนบ้าง แต่ก็นาน ๆ
ครั้งคุยเล่นมากกว่าเมื่อก่อน ซึ่งผิดจากเมื่อก่อนไม่ค่อยเคร่งศาสนามากนัก หากมี
เวลาในวันหยุดไม่รู้จะไปไหน ก็จะไปโบสถ์บ้างกับเพื่อน ๆ ที่มุลินีธา แต่ก็นาน ๆ
ครั้งไม่บ่อยมากนัก การประพฤติดนก็จะทำตามคำสั่งสอนของครูบ้าง ของรุ่นพี่บ้าง ไม่
ค่อยสนใจว่าตนเองจะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ หรือทำตามหลักศีลห้า
เพราะคิดว่ายังคงไม่เคร่งศาสนาเท่าใดนัก อยากจะให้ตัวเองเรียนหนังสือให้ดีกว่านี้
อยากจะได้เรียนเก่ง ๆ อยากจะเข้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ รู้ตัว
ว่าตนเองขี้เกียจ อ่านหนังสือที่ไรก็ตองนอนหลับทุกครั้ง เบื่อหน่ายมาก

ลักษณะนิสัยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว เมื่อก่อนเก็บตัวมากกว่านี้มากอยู่แต่ในห้อง
ตลอดเวลาไม่ค่อยชอบออกมา ใคววันนี้ยังมีเวลาสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่โรงเรียนบ้าง มี
กลุ่มของคนเองในโรงเรียนซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร อารมณ์หงุดหงิดง่าย
ไม่ไหวร้ายกว่านี้มาก ชอบทวาดเด็ก ปัจจุบันคุ้บางจะเป็นในลักษณะอบรม เป็นคนใจร้อน
และเบื่อหน่ายคนในบ้าน ไม่อยากจะให้ตัวเองตองมาอยู่แบบนี้ แต่ก็คิดว่าคงดีกว่าคน
หลายคนที่ไม่มิกิน อยากจะเรียนสูง ๆ เพราะรู้ว่าหากเรียนสูงคงจะช่วยเหลือตัวเอง
ได้มากขึ้น เบื่อหน่ายกับชีวิต สามารถดูแลตนเองได้ดี การแก้ปัญหาบางครั้งตองคอย
ถามเพื่อน ๆ เพราะรุ่นพี่ไม่สามารถให้คำปรึกษาที่ดีได้ เมื่อใครตำหนิจะไม่ค่อยชอบฟัง
เมื่อมีใครมาสนใจหรือให้ความเอาใจใส่ ชอบให้เขาทำกับตนคนเดียวห้ามทำกับคนอื่น
ถ้าเขาไปสนใจคนอื่นด้วย ก็จะไม่ยุ่งกับเขาเลย

น.ส.ป. คิดว่าครอบครัวของตนเองไม่สามารถช่วยได้หมดทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาหรือกัน ความเข้าอกเข้าใจกัน รุ่นที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจ เด็ก ๆ ทุกคนที่บ้าน เมื่ออยู่ที่โรงเรียนจะเป็นคนที่ขี้เก๋งและสนุกสนานพอควร แต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านก็จะวางตัวเฉย ๆ เบื่อหน่าย หากคุยมากก็จะถูกว่านิสัยเปลี่ยนแปลงไปบ้างวัน ๆ ไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

น.ส.ป. คิดว่า สังคมตนเองที่เป็นอยู่นี้ก็แล้ว เพราะมีเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนให้ความสนุกรื่นเริง เป็นกันเอง ไม่เห็นแก่ตัว พ่อแม่ของเพื่อนก็รู้จักคนดีและชักชวนให้ไปที่บ้านด้วย แต่ น.ส.ป. คิดว่าตนเองไม่ชอบเพื่อนที่บ้านเท่าใดนัก เพราะสนิทกันเกินไป ขอบมองคนอื่นในแง่ไม่ดีเสมอ จึงไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าที่ควร เมื่อเพื่อนต้องการจะนัดพบกันก็จะนัดคุยข้างนอกหรือไม่ก็นั่งคุยในห้อง ไม่ค่อยชอบให้มานั่งในบริเวณบ้านพัก น.ส.ป. คิดว่าตนเองไม่ค่อยกว้างขวางนัก รู้จักคนน้อย รู้จักเพื่อนหญิงมากกว่าเพื่อนชาย ไม่ค่อยกล้าสนิทกับเพื่อนชาย เพราะรู้สึกตนเองยังประหม่าไม่เชื่อว่าตนเองจะชอบ รู้สึกเขิน ๆ ไม่ค่อยกล้าพูดมากนัก คิดว่าอายุขนาดนี้ยังไม่ควรมีแฟน ไม่อยากมีเพราะว่าคนจะถูกดูที่เกิมาไม่มีพ่อแม่ ไม่มีสมบัติเป็นของตนเอง จะถูกผู้ชายหลอกมากกว่ารักจริง ผู้ชายหากดี ๆ ยาก หากมีคนมาขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม น.ส.ป. คิดว่าจะถูกก่อนว่ามีฐานะเป็นอย่างไร ร่ำรวยหรือไม่ ถ้าร่ำรวยก็จะไปอยู่ด้วย ถ้าไม่ร่ำรวยก็ไม่ไป

น.ส.ป. รัก ผู้อ่านรายการเหมือนแม่ที่แท้จริง เมื่อท่านเสียใหม่ ๆ จึงเสียใจมากและรู้สึกว่าตั้งแต่ ท่าน จากไปบ้านจะน่าเบื่อมากขึ้น เพราะรุ่นที่ไม่ค่อยเข้าใจ รุ่นที่ชอบเล่าให้คนอื่นถึงความไม่คิดของรุ่นน้อง ซึ่งจริง ๆ แล้ว น.ส.ป. และเพื่อน ๆ ที่มูลนิธิฯ เมื่ออยู่ที่โรงเรียนจะสนุกสนานรื่นเริง แต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านจะเบื่อหน่ายและไม่อยากจะทำอะไรจึงทำให้ดูเป็นคนเฉย ๆ และเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง เมื่อก่อนคนเป็นคนชอบเก็บตัวมาก ไม่อยากยุ่งกับใครอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าคนเป็นเด็กกำพร้า เพราะเกรงว่าคนอื่น ๆ จะถูกดู เมื่อมาเรียนที่พาณิชย์จึงเปลี่ยนไปเริ่มพูดคุยเก่งมากขึ้น รู้จักออกไปเที่ยวสเตรกบ้าง ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนไม่เคยไปเลย และที่สำคัญเพื่อน ๆ ที่สนิทเคยจะมีนิสัยคุยสนุก ร่าเริง แจ่มใส ทำให้ตนมีความสุขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเก็บตัวมาเปิดตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้ตนยอมรับว่าทำให้พฤติกรรมที่เรียบร้อยในสมัยเด็กเปลี่ยนไป

ตนมีรูปร่างที่ค่อนข้างท้วม พยายามจะลดเสมอแต่ก็ลดไม่ได้ พยายามทานข้าวน้อย แต่ก็ชอบทานของจุบจิบใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการนอนดูโทรทัศน์